Phong Lưu Pháp Sư

Giới thiệu
Nguồn: hoanguyettaodan. net, tangthuvien. com, 4vn. euThể loại: Sắc hiệp, Tiên hiệpChuyện kể về Long Nhất , vì muốn báo thù cho người yêu đã bị người khác truy sát, trong một sát na trước cái chết, lại được thiên lôi chuyển kiếp thành người khác, tại một thế giới hoàn toàn mới, liệu hắn sẽ sống ra sao ?.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/phong-luu-phap-su

Mục lục

1. Chương 1: Xuyên Việt Chi Tiền Tấu

2. Chương 2: Cưỡng Gian Công Chúa

3. Chương 3: Tiến Liễu Giam Ngục

4. Chương 4: Tây Môn Vô Hận

5. Chương 5: Đào Xuất Sinh Thiên

6. Chương 6: Siêu Cấp Không Gian Giới Chỉ

7. Chương 7: Ma Pháp Thiên Tài

8. Chương 8: Mĩ Nhân Mộc Dục

9. Chương 9: Tiết Độc

10. Chương 10: Hốt Du Thánh Nữ

11. Chương 11: Cộng Độ Xuân Tiêu

12. Chương 12: Sơ Nghiệm Lôi Điện Thuật

13. Chương 13: Xuân Quang Xạ Tiết

14. Chương 14: Mạc Tây Tộc Đích Tập Tục

15. Chương 15: Thản Thành Tương Đối

16. Chương 16: Càn Khôn Đại Na Di

17. Chương 17: Đại Địa Chi Hùng (1)

18. Chương 18: Đại Địa Chi Hùng (2)

19. Chương 19: Đại Địa Chi Hùng (3)

20. Chương 20: Ngã Tưởng Bão Trứ Nhĩ Thuỵ

21. Chương 21: Phương Tung Phiếu Miểu

22. Chương 22: Tật Phong Thuật

23. Chương 23: Mạc Danh Kì Diệu Đích Phi Lễ

24. Chương 24: Phượng Hoàng Gia Tộc

25. Chương 25: Giải Trừ Nguy Ky

26. Chương 26: Hương Diễm Trị Liệu

27. Chương 27: Vong Linh Ma Pháp

28. Chương 28: Siêu Cấp Khô Lâu

29. Chương 29: Thần Bí Thiểu Nữ

30. Chương 30: Oan Gia Lộ Trách

31. Chương 31: Mạo Hiểm Giả Tửu Ba

32. Chương 32: Tái Ngộ Ngu Phượng

33. Chương 33: Lộ Thiến Á Túy Liễu

34. Chương 34: Lệ Nhân Phường Đích Nội Y

35. Chương 35: Đại Đình Quảng Chúng

36. Chương 36: Ái Dữ Ái Đích Khu Biệt

37. Chương 37: Hắc Ám Dụ Hoặc

38. Chương 38: Hoang Mang Tiểu Trấn

39. Chương 39: Xung Đột

40. Chương 40: Hoả Hệ Đại Ma Đạo Sư

41. Chương 41: Quỷ Dị Ma Thú

42. Chương 42: Quan Kiện Thời Khắc

43. Chương 43: Ngân Bối Địa Long

44. Chương 44: Lôi Điện Thuật Đích Uy Lực

45. Chương 45: Tham Cật Đích Tiểu Tam

46. Chương 46: Thâu Hương.

47. Chương 47: Đa Nhất Cá Lão Bà Vô Sở Vị

48. Chương 48: Huyết Sắc Trùng Hải

49. Chương 49: Thoát Khốn (1)

50. Chương 50: Thoát Khốn (2)

51. Chương 51: Di Thất Chi Thành

52. Chương 52: Hắc Ám Ma Thú

53. Chương 53: Khô Lâu Phát Uy

54. Chương 54: Khô Lâu Hữu Ý Thức

55. Chương 55: Thuỷ Trung Mê Tình (1)

56. Chương 56: Thuỷ Trung Mê Tình (2)

57. Chương 57: Hàn Đàm

58. Chương 58: Đàm Để Mật Động

59. Chương 59: Cuồng Lôi Thú

60. Chương 60: Hắc Ám Ma Ngọc

61. Chương 61: Hắc Liên

62. Chương 62: Xuân Sắc

63. Chương 63: Ma Ngọc Thánh Ngọc

64. Chương 64: Thiên Quân Nhất Phát

65. Chương 65: Cảm Động

66. Chương 66: Than Bài

67. Chương 67: Giá Lý Dã Hữu Hung Tráo

68. Chương 68: Bí Đạo

69. Chương 69: Điệu Tiến Kim Quật Liễu

70. Chương 70: Thụy Mĩ Nhân

71. Chương 71: Dâm Tặc

72. Chương 72: Gia Tại Hà Phương

73. Chương 73: Mễ Á Thánh Ma Học Viện

74. Chương 74: Băng Phong Dong Binh Đoàn

75. Chương 75: Lá Đỏ Rụng Há Bởi Vô Tình

76. Chương 76: Tâm Tính Tương Thông

77. Chương 77: Oan Gia Lộ Trách

78. Chương 78: Sát Nhân Nghệ Thuật

79. Chương 79: Đường Tỷ Của Ti Bích.

80. Chương 80: Cẩu Cải Bất Liễu Cật Thỉ

81. Chương 81: Hương Diễm Nhạ Đích Họa?

82. Chương 82: Hàn Băng Đấu Khí Chi Toàn Phong Liên Hoàn Trảm

83. Chương 83: Ngọc Thạch Câu Phần

84. Chương 84: Ngã Yếu Nhĩ Thú Ngã

85. Chương 85: Tinh Linh Sâm Lâm

86. Chương 86: Tập Hung Phá Trận

87. Chương 87: Đại Tự Nhiên Thán Tức

88. Chương 88: Kim Quang

89. Chương 89: Băng Nguyên Chi Hành

90. Chương 90: 3p Trá Hình

91. Chương 91: Hồ Tộc Thiếu Nữ

92. Chương 92: Hắc Ám Võ Sĩ

93. Chương 93: Cấm Chú Đối Kháng

94. Chương 94: Thất Sát Khôi Lỗi

95. Chương 95: Xảo Ngộ Ngu Phượng

96. Chương 96: U U Mất Tích.

97. Chương 97: Trước Lúc Phân Ly

98. Chương 98: Ngu Phượng Bướng Bỉnh

99. Chương 99: Hậu Quả Của Việc Cùng Chung Chăn Gối

100. Chương 100: Phong Tuyết Thần Điêu

101. Chương 101: Long Nhất Tà Ác

102. Chương 102: Băng Cung

103. Chương 103: Bức Tượng Nữ Vương

104. Chương 104: Lại Thấy Thủy Tinh Quan

105. Chương 105: Dạy Dỗ Thị Nữ Càn Quấy

106. Chương 106: Phượng Hoàng Gia Chủ (nhất)

107. Chương 107: Phượng Hoàng Gia Chủ (nhị)

108. Chương 108: Trí Mệnh Dam Giới

109. Chương 109: Đại Hội Luận Võ Man Ngưu Tộc

110. Chương 110: Hồ Tộc Ẩn Thân Thuật

111. Chương 111: Bối Toa Chịu Ủy Khuất

112. Chương 112: Trùng Phùng Tại Tinh Linh Sâm Lâm

113. Chương 113: Lộ Ra Thân Phận

114. Chương 114: Mối Hận Của Long Linh Nhi

115. Chương 115: Mê Tình Cư

116. Chương 116: Bối Toa Thần Bí

117. Chương 117: Băng Lăng Quả

118. Chương 118: Mĩ Nữ Này Là Ai?

119. Chương 119: Nạp Lan Như Nguyệt

120. Chương 120: Anh Hùng Cứu Muội

121. Chương 121: Thực Hiện Lời Hứa

122. Chương 122: Trừng Phạt Thói Dâm Đãng

123. Chương 123: Quyến Rũ Thất Bại

124. Chương 124: Nhiệm Vụ Đánh Người Của Dong Binh Công Hội

125. Chương 125: Mưu Tính

126. Chương 126: Độc Tâm Thuật

127. Chương 127: Dự Ngôn Sư

128. Chương 128: Tuyệt Sắc Song Xu

129. Chương 129: Lâm Na Phẫn Nộ

130. Chương 130: Kiếm Thánh

131. Chương 131: Thiên Lôi Nhập Thể

132. Chương 132: Thân Phận Của Kiếm Thánh

133. Chương 133: Kích Thích Cực Hạn

134. Chương 134: Cấm Thư

135. Chương 135: Mẹ Già Đã Đến

136. Chương 136: Nhập Học

137. Chương 137: Mễ Á Hoàng Hậu

138. Chương 138: Hồ Nữ Xuân Sắc

139. Chương 139: Bí Mật Của Lăng Phong

140. Chương 140: Màu Xanh Duy Nhất Giữa Vạn Đóa Hoa

141. Chương 141: Nữ Nhân Quả Là Nhỏ Nhen

142. Chương 142: Nam Nữ Ma Pháp Đối Kháng

143. Chương 143: Sự Kinh Ngạc Của Thủy Nhược Nhan

144. Chương 144: Đánh Giáo Sư Pp

145. Chương 145: Mì Đậu Đổi Lấy Người Vợ Đẹp?

146. Chương 146: Lời Thỉnh Cầu Của Mễ Á Hoàng Hậu

147. Chương 147: Thân Thể Thanh Bạch

148. Chương 148: Đả Thông Tư Tưởng Trên Giường

149. Chương 150: Tính Toán Của Nạp Lan Như Nguyệt

150. Chương 151: Hạnh Phúc

151. Chương 152: Trêu Ghẹo Lẫn Nhau

152. Chương 153: Gặp Lại Phổ Tu Tư

153. Chương 154: Ma Pháp Nén Ép

154. Chương 155: Lăng Phong – Thuật Triệu Hồi Vong Linh Từ Dị Giới

155. Chương 156: Thiên Ma Thạch

156. Chương 157: Chết Không Thừa Nhận

157. Chương 158: Ti Bích, Là Nàng Ư?

158. Chương 159: Thế Cuộc Không Cách Gì Lay Chuyển - Lăng Phong Khổ Não

159. Chương 160: Thủy Linh Lung

160. Chương 161: Không Hận Không Thành Bà Cháu

161. Chương 162: Uy Lực Của Ma Pháp Nén Ép

162. Chương 163: Dã Tâm Của Tiểu Y

163. Chương 164: Tá Tinh Sinh Tử Trong Truyền Thuyết?

164. Chương 165: Vũ Trụ Thiên Thể Chú Thuật

165. Chương 166: Đại Hội Mạo Hiểm

166. Chương 167: Tổ Hợp Săn Và Giết Hoàn Hảo

167. Chương 168: Thân Con Gái

168. Chương 169: Hiểu Lầm

169. Chương 170: Xương Trắng Dưới Suối

170. Chương 171: Ân Oán Ngàn Năm

171. Chương 172: Đệ Yêu Huynh

172. Chương 173: Vương Quốc Địa Tinh

173. Chương 174: Núi Đao Biển Lửa

174. Chương 175: Lễ Hội Hiến Tế

175. Chương 176: Hỏa Kỳ Lân

176. Chương 177: Trận Chiến Điên Cuồng

177. Chương 178: Bóng Đen Trong Não

178. Chương 179: Sự Kỳ Diệu Của Tiểu Tam

179. Chương 180: Một Thế Giới Khác

180. Chương 181: Nữ Thần Cũng Có Song Sinh?

181. Chương 182: Đoàn Tụ

182. Chương 183: Pho Tượng Sống?

183. Chương 184: Long Tộc Xuất Hiện

184. Chương 185: Đột Phá

185. Chương 186: Uyên Ương Tắm Gội

186. Chương 187: Một Đêm Đầm Ấm

187. Chương 188: Đại Đầu Quái Biết Nói

188. Chương 189: Long Nữ

189. Chương 190: Nỗi Cay Đắng Bí Mật Của Long Tộc

190. Chương 191: Liễu Nhứ (bông Liễu)

191. Chương 192: Trưởng Lão Long Tộc

192. Chương 193: Một Nụ Hôn

193. Chương 194: Lộ Rõ Thân Phận

194. Chương 195: Yêu Đương Mãnh Liệt Tại Thánh Ma Học Viện

195. Chương 196: Thắng Được Một Thị Nữ

196. Chương 197: Phòng Tắm Xông Hơi

197. Chương 198: U U, Tình Yêu Của Ta

198. Chương 199: Chức Trách Của Thị Nữ

199. Chương 200: Lâm Na Mặt Dày

200. Chương 201: Yêu Hay Hận?

201. Chương 202: Gặp Lại Nữ Kiếm Thánh

202. Chương 203: Mật Thư Của Tây Môn Nộ

203. Chương 204: Khó Xử, Giúp Muội Muội Chải Tóc

204. Chương 205: Thủy Nhược Nhan Phẫn Nộ

205. Chương 206: Xấu Xa Lại Gặp Chuyện Xấu Xa

206. Chương 207: Đá Vào Mông

207. Chương 208: Giải Tỏa Tâm Tư

208. Chương 209: Ny Tạp, Nàng Thích Ta?

209. Chương 210: Gặp Lại Tinh Linh Nữ Vương

210. Chương 211: Càn Khôn Điểm Huyệt Thủ

211. Chương 212: Tâm Sự Đêm Trăng

212. Chương 213: Tương Tư Kiếm – Vô Tận Tương Tư

213. Chương 214: Trở Về (thượng)

214. Chương 215: Trở Về (hạ)

215. Chương 216: Nam Cung Hương Vân

216. Chương 217: Khi Phụ Tiểu Đệ Đệ

217. Chương 218: Hoàng Đế Long Chiến

218. Chương 219: Một Chiêu Thắng Địch

219. Chương 220: “huynh Đệ” Hội Ngộ

220. Chương 221: Tổ Huấn Bí Mật Của Tây Môn Gia Tộc

221. Chương 222: Bóng Đen Trở Lại

222. Chương 223: Cố Nhân, Thập Bát Liên Trảm

223. Chương 224: Âm Mưu Bí Mật

224. Chương 225: Tình Yêu Của Lệ Thanh - Có Người Xâm Nhập

225. Chương 226: Đại Tẩu Có Vấn Đề?

226. Chương 227: Điều Kiện Của Nam Cung Hương Vân

227. Chương 228: Biểu Muội Khả Hinh

228. Chương 229: Thiên Thần Huyết Mạch

229. Chương 230: Đoạt Người Hay Đoạt Trái Tim

230. Chương 231: Tranh Giành Tình Nhân

231. Chương 232: So Đọ Đường Cong

232. Chương 233: Cảnh Xuân Ở Lệ Nhân Phường

233. Chương 234: Ngu Phượng Đến

234. Chương 235: Phượng Hoàng Ngọc – Liệt Diễm Chi Ngọc

235. Chương 236: Động Phòng - Uy Lực Chân Chính Của Phượng Hoàng Đấu Khí

236. Chương 237: Người Tuyết Siêu Cấp

237. Chương 238: Hoang Mang

238. Chương 239: Sự Tàn Nhẫn Của Tây Môn Nộ

239. Chương 240: Bữa Tiệc Cung Đình (thượng)

240. Chương 241: Bữa Tiệc Cung Đình (trung)

241. Chương 242: Bữa Tiệc Cung Đình (hạ)

242. Chương 243: Huynh Là Của Muội

243. Chương 244: Nhiệm Vụ Cấp Ss – Khu Vực Cấm Của Lôi Thần

244. Chương 245: Ỷ Hương Lâu

245. Chương 246: Chàng Muốn Thiếp Chứ

246. Chương 247: Tuyển Binh

247. Chương 248: Bắc Đường Vũ Khiêu Chiến

248. Chương 249: Toàn Quân Tan Nát

249. Chương 250: Bắc Đường Vũ Là Heo (một)

250. Chương 251: Bắc Đường Vũ Là Heo (hai)

251. Chương 252: Bắc Đường Vũ Là Heo (ba)

252. Chương 253: Phép Khích Tướng

253. Chương 254: Địa Động Thần Bí

254. Chương 255: Vừa Dạy Dỗ Vừa Hưởng Thụ

255. Chương 256: Đêm Mưa Xiêu Lòng

256. Chương 257: Ân Oán Ngàn Năm Trước

257. Chương 258: Mèo Rình

258. Chương 259: Ma Lực Của Tình Yêu

259. Chương 260: Chiêu Độc Của Bắc Đường Phu Nhân

260. Chương 261: Hận Chết Ngươi

261. Chương 262: Thiên Đường Bất Tịch Mịch

262. Chương 263: Thảm Biến

263. Chương 264: Hận Tình

264. Chương 265: Vén Màn Bí Mật (thượng)

265. Chương 266: Tái Ngộ Ti Bích

266. Chương 267: Yểu Điệu Thục Nữ, Quân Tử Hảo Cầu

267. Chương 268: Không Biết Tựa(thượng)

268. Chương 269: Rời Xa

269. Chương 270: Tửu Hội

270. Chương 271: Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt

271. Chương 272: Bị Hạ Sáo Liễu

272. Chương 273: Khôi Lỗi Trớ Chú Thuật

273. Chương 274: Đau Lòng (phần 1)

274. Chương 275: Tình Sâu Nghĩa Đậm (phần 1)

275. Chương 276: Hôn Lễ Kinh Biến

276. Chương 277: Song Hỷ

277. Chương 278: U Minh Thánh Nữ Đấu Quang Minh Thánh Nữ

278. Chương 279: Nhất Long Tam Phượng

279. Chương 280: Đêm Động Phòng Hoa Chúc

280. Chương 281: Gặp Lại Như Không Thấy

281. Chương 282: Hắc Y Nhân Quen Thuộc

282. Chương 283: Cáp Lôi?

283. Chương 284: Vô Song Mất Trí

284. Chương 285: Kiếm Thần Mộ Dung Bác

285. Chương 286: Cấm Thiên Ngục Là Nhà Của Ta

286. Chương 287: Hậu Đình Hoa

287. Chương 288: Thần Thánh Tế Tự Tới

288. Chương 289: Xung Đột Với Chu Địch

289. Chương 290: Thuần Âm Chi Thể

290. Chương 291: Phái Đoàn Của Nạp Lan Đế Quốc Tới

291. Chương 292: Thỉnh Cầu

292. Chương 293: Giả Thành Thân?

293. Chương 294: Hảo Sự Bị Quấy Nhiễu

294. Chương 295: Nàng? Sao Có Thể?

295. Chương 296: Thục Ngọc Công Chúa

296. Chương 297: Mỹ Nhân Túy

297. Chương 298: Nụ Cười Thần Bí

298. Chương 299: Máu Lạnh

299. Chương 300: Cổ Lão Gia Tộc

300. Chương 301: Đàm Phán.

301. Chương 302: Đàm Phán Trác Thượng Đích Phi Lễ.

302. Chương 303: Ân Ái Cùng Bắc Đường Vũ

303. Chương 304: Nam Cô Nữ Quả

304. Chương 305: Gặp Chuyện Không May

305. Chương 306: Hoàn Toàn Thần Phục

306. Chương 307: Hái Hoa?

307. Chương 308: Thải Liễu

308. Chương 309: Sát Nhân

309. Chương 310: Trước Khi Ly Biệt

310. Chương 311: Xuất Phát

311. Chương 312: Xuất Phát – Trung

312. Chương 313: Xuất Phát - Hạ.

313. Chương 314: Gặp Lại Hồng Nương Tử

314. Chương 315: Xích Huyết Cung

315. Chương 316: Biểu Lý Như Nhất.

316. Chương 317: Hồng Nương Tử Vừa Đánh Xa Vừa Đánh Gần.

317. Chương 318: Chương Thố

318. Chương 319: Thương Nguyệt Thành.

319. Chương 320: Nạp Lan Như Mộng.

320. Chương 321: Cực Phẩm Tiểu La Lỵ

321. Chương 322: Nhân Hình Hải Yêu?

322. Chương 323: Nhân Nhân

323. Chương 324: Quang Minh Giáo Hoàng

324. Chương 325: Ảo Thuật

325. Chương 326: Đồng Tháp Nhi Miên

326. Chương 327: Tái Ngộ Vô Song

327. Chương 328: Tỷ Tỷ, Truyện Tiếu Lâm Mặn.

328. Chương 329: Ngộ Hiểm Nơi Đáy Biển

329. Chương 330: Mỹ Nhân Ngư

330. Chương 331: Thất Âm Tỏa Hồn

331. Chương 332: Hôn Nhân Như Thế Nào?

332. Chương 333: Tỷ Phu, Ngươi Lấy Thân Báo Đáp Sao

333. Chương 334: Thiên Võng Mật Hàm

334. Chương 335: Có Thể Hôn Ta Được Không?

335. Chương 336: Nghịch Lân

336. Chương 337: Vô Tình Gặp Khả Hinh

337. Chương 338: Lĩnh Vực

338. Chương 339: Lại Làm “chuyện Xấu”

339. Chương 340: Xông Vào Lôi Thần Cấm Khu.

340. Chương 341: Tử Vong Hoa Hải.

341. Chương 342: Tử Vong Hoa Hải.

342. Chương 343: Trận Nhãn

343. Chương 344: Cửu Minh Yêu Hoa

344. Chương 345: Biển Hoa Thành Biển Chết (hoa Hải Thành Tử Vong Hải)

345. Chương 346: Quang - Ám Tề Tụ

346. Chương 347: Mạt Tri Hiệp Cốc (thám Hiểm Hiệp Cốc)

347. Chương 348: Dị Giới Vong Linh.

348. Chương 349: Ma Pháp Trận.

349. Chương 350: Siêu Cấp Thỏ Lông Xanh

350. Chương 351: Giống Như Đã Từng Quen Biết

351. Chương 352: Vòng Quay Vận Mệnh

352. Chương 353: Tiến Triển

353. Chương 354: Lôi Thần Tế Đàn

354. Chương 355: Kim Vãn Quân Tái Lai

355. Chương 356: Tiến Một Thốn Không Tiến Được Một Xích

356. Chương 357: Kích Tình Nóng Bỏng

357. Chương 358: Truyền Thuyết Cùng Tử Vong Không Gian

358. Chương 359: Thụ Yêu

359. Chương 360: Hắc Tinh Linh Phách

360. Chương 361: Mỹ Nữ Thổi Tiêu

361. Chương 362: Tam Đầu Ma Long

362. Chương 363: Gọi Ra Mẫu Bạo Long

363. Chương 364: Thôn Phệ Long Thể

364. Chương 365: Ma Long Truyền Thừa

365. Chương 366: Đệ Đệ Hóa Muội Muội ( Em Trai Biến Thành Em Gái.)

366. Chương 367: Thật Lớn, Thật Trắng.

367. Chương 368: Lôi Thần Điện

368. Chương 369: Lôi Thần Tứ Đại Hộ Vệ.

369. Chương 370: Thần Bài Dị Biến.

370. Chương 371: Thần Vị, Thần Bài Bị Cướp.

371. Chương 372: Hy Vọng Của Thần Giới

372. Chương 373: Sự Biến Mất Của Lôi Thần Cấm Khu.

373. Chương 374: Thương Lan Kỷ Sự.

374. Chương 375: Đêm Động Phòng Hoa Chúc

375. Chương 376: Đốt Sạch! Phá Sạch! Giết Sạch, Không Chừa Tên Nào! (thượng)

376. Chương 377: Đốt Sạch! Phá Sạch! Giết Sạch, Không Chừa Tên Nào! (hạ)

377. Chương 378: Mười Tám Loại Khảo Nghiệm

378. Chương 379: Rượu Mời Không Uống Chỉ Thích Uống Rượu Phạt

379. Chương 380: Hợp Tác Với Ta Đi(thượng)

380. Chương 381: Hợp Tác Với Ta Đi (hạ)

381. Chương 382: Mập Mờ

382. Chương 383: Tình Dục, Đánh Lén

383. Chương 384: Kinh Hiện Dực Nhân Tộc

384. Chương 385: Vu Sư Âu Nhã Lạp Cùng Phong Hệ Lĩnh Vực

385. Chương 386: Tín Vật Đính Ước

386. Chương 387: Thánh Vật Dực Nhân Tộc

387. Chương 388: Vô Song, Thiên Hạ Vô Song

388. Chương 389: Gặp Lại

389. Chương 390: Tế Điện, Thú Nhân Xâm Lấn

390. Chương 391: Dạ Thoại

391. Chương 392: Trả Giá Quá Đắt

392. Chương 393: Sự Biến Đổi Lớn Trong Suy Nghĩ Của Man Ngưu

393. Chương 394: Bối Toa Xuất Hiện

394. Chương 395: Bách Biến Phân Thân Cùng Mùi Hương Nữ Nhân

395. Chương 396: Phật Sơn Vô Ảnh Cước Cùng Song Phi

396. Chương 397: Quay Lại Di Thất Chi Thành

397. Chương 398: Xác Chết Sống Lại Và Tràng Cảnh Hung Hiểm

398. Chương 399: Xác Chết Sống Lại Và Tràng Cảnh Hung Hiểm

399. Chương 400: Là Nam Hay Nữ

400. Chương 401: Mất Đi Trí Nhớ

401. Chương 402: Bản Đồ Kỳ Quái

402. Chương 403: Ma Pháp Đồ Quỷ Dị

403. Chương 404: Điệp Huyết Kim Chuẩn

404. Chương 405: Tiểu Nha Đầu Ny Tạp

405. Chương 406: Nàng Véo Tai Ta, Ta Véo Nàng

406. Chương 407: Thảo Nguyên Kích Tình, Đêm Tối Rình Coi

407. Chương 408: Thợ Săn Công Hội Ra Đời

408. Chương 409: Dực Nhân Tộc

409. Chương 410: Phong Thần Là Nữ Nhân Của Ta

410. Chương 411: Gạt Người Chết Không Cần Bồi Thường.

411. Chương 412: Chung Cực Khảo Nghiệm - Thiên Ngục.

412. Chương 413: Mâu Thuẫn Của Ny Tạp

413. Chương 414: Tính Ngưu Danh B (họ Là Ngưu, Tên Là B)

414. Chương 415: Mùi Mỹ Nhân Và Mùi Âm Mưu

415. Chương 416: Tinh Linh Nữ Vương

416. Chương 417: Máu Tanh Ngập Tràn.

417. Chương 418: Long Trảo Thủ Và Lãnh Huyết

418. Chương 419: Trở Lại Mễ Thước Á Thánh Ma Học Viện

419. Chương 420: Xuân Quang Tiết Lộ

420. Chương 421: Đùa Giỡn Cùng Nàng

421. Chương 422: Liệt Diễm Nhất Mạch

422. Chương 423: Dâm Tiện

423. Chương 424: Cùng Hoàng Hậu Một Chỗ

424. Chương 425: Truy Tung Thần Bí Mỹ Phụ

425. Chương 426: Vết Sẹo Bảy Màu Trên Ngực

426. Chương 427: Nửa Đêm Trong Khuê Phòng Nữ Kiếm Thánh

427. Chương 428: Không Phải Thân Muội Muội

428. Chương 429: Lòng Dạ Độc Ác

429. Chương 430: Trị Liệu

430. Chương 431: Tinh Tri Ngã Tâm (sao Trời Hiểu Lòng Ta)

431. Chương 432: Nạp Lan Đại Loạn

432. Chương 433: Tự Thị Cố Nhân Lai

433. Chương 434: Bí Mật Của Nhân Nhân

434. Chương 435: Tiếng Kêu Thảm Thiết

435. Chương 436: Tuyến Phòng Ngự

436. Chương 437: Đại Thủy Long Vương Miếu

437. Chương 438: Thần Thánh Chấp Pháp Đội

438. Chương 439: Tin Tức Khẩn Cấp Từ Thiên Võng

439. Chương 440: Long Nhị Phục Xuất

440. Chương 441: Không Có Gì Là Cho Không Cả.

441. Chương 442: Địa Ngục Thiên Sứ

442. Chương 443: Lời Tiên Đoán Kỳ Lạ Trong Mộng.

443. Chương 444: Tiện Nghi Vẫn Là Tiện Nghi

444. Chương 445: Có Dám Đánh Cược Không?

445. Chương 446: Nha Ấn (vết Răng)

446. Chương 447: Máu Tanh

447. Chương 448: Đổ Mệnh Tàn Dương Như Huyết

448. Chương 449: Tâm Ma

449. Chương 450: Phục Kích Thú Nhân Tộc

450. Chương 451: Sự Hấp Dẫn Của Trang Phục Nữ Hoàng

451. Chương 452: Hoàng Kim Cự Long Nã Lai Luân

452. Chương 453: Tử Kim Hồn Thạch

453. Chương 454: Long Tộc Tỷ Đệ

454. Chương 455: Khoái Cảm Thâu Tình

455. Chương 456: Huyết Chú Thuật.

456. Chương 457: Kim Liệp Nhân Tửu Ba.

457. Chương 458: Tiền Thưởng Nhiệm Vụ Ám Sát

458. Chương 459: Tu Nhục Quang Minh Chủ Giáo Đích Vong Linh

459. Chương 460: Trở Thành Sư Thúc Tổ

460. Chương 461: Xuân Quang Của Tiểu La Lị

461. Chương 462: Nữ Hoàng Bệ Hạ.

462. Chương 463: Cưỡi Lên Quang Minh Thần

463. Chương 464: Gặp Lại Phiêu Miễu Tiên Tử

464. Chương 465: Công Hãm Á Đặc Tư An Na

465. Chương 466: Quang Minh Thần Xuất Hiện.

466. Chương 467: Trêu Ghẹo Long Nữ

467. Chương 468: Ngoạm Trúng Cái Mew Mew

468. Chương 469: Nữu Nhân Hoá Thành Hình Người

469. Chương 470: Hảo Kỳ Tâm Năng Sát Nhân

470. Chương 471: Chân Đích Thị Quang Minh Thần?

471. Chương 472: Mỹ Nhân Ngư Thành Niên Liễu

472. Chương 473: Nhân Ngư Tộc Tín Vật

473. Chương 474: Dụng Nghệ Thuật Đích Nhãn Quang Khán Nội Y

474. Chương 475: Tại Na Lý Kiến Quá Nhĩ

475. Chương 476: Bất Dung Nhạc Quan Đích Cục Thế

476. Chương 477: Muội Thích Tỷ Phu, Tỷ Không Ngại Chứ?

477. Chương 478: Xuân Tình Trong Phòng Tắm

478. Chương 479: Ai Đả Thương Thần Bí Tiên Tử?

479. Chương 480: Bí Thất Trận Pháp, Sát Ky

480. Chương 481: Ngũ Hệ Pháp Thần

481. Chương 482: Thượng Cổ Thiên Ma Trận

482. Chương 483: Quyết Định Của Khả Hinh

483. Chương 484: Đêm Chia Tay

484. Chương 485: Tái Ngộ Khô Cốt

485. Chương 486: Thiếu Chủ Của Hắc Ám Giáo Hội

486. Chương 487: Tới Bỉ Mông Tộc

487. Chương 488: Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn.

488. Chương 489: Bạch Vân Thành, Thân Thế Của Phong Linh

489. Chương 490: Việc Làm Người Đàn Ông Khổ Nhất

490. Chương 491: Hồng Tụ Phảng, Mộc Hàm Yên

491. Chương 492: Tinh Tinh

492. Chương 493: Vua Dong Binh

493. Chương 494: Phù Dung Noãn Trướng Của Tinh Tinh

494. Chương 495: Quan Hệ Phức Tạp Và Mục Đích Của Mộc Hàm Yên

495. Chương 496: Cuồng Sư, Hai Ta Đánh Cuộc

496. Chương 497: Tâm Tư Của Mộc Hàm Yên

497. Chương 498: Xảo Ngộ Hồng Nương Tử

498. Chương 499: Khát Vọng Của Tinh Tinh

499. Chương 500: Ban Đêm Thám Hiểm Hồng Tụ Phảng

500. Chương 501: Văn Tự Thần Bí Tương Đồng

501. Chương 502: Về Nhà

502. Chương 503: Nói Về Thân Thế Của Vô Hận

503. Chương 504: Tranh Phong, Thủy Linh Lung

504. Chương 505: Quân Sư Mất Tích

505. Chương 506: Ăn Trộm Ấn Trưởng Lão

506. Chương 507: Gặp Lại Mộ Dung Thục Ngọc

507. Chương 508: Hắc Ám Linh Hồn Lực

508. Chương 509: Rừng Xác Khô, Long Chiến Thần Bí

509. Chương 510: Dĩ Nhiên Là Tổ Phụ

510. Chương 511: Người Nhà

511. Chương 512: Kinh Thế Chi Bí

512. Chương 513: Cùng Nhau Rình Coi

513. Chương 514: Thâm Hầu Dữ Thôi Trắc

514. Chương 515: Hợp Tác, Ti Bích Trở Về

515. Chương 516: Khinh Vụ, Phiêu Tuyết

516. Chương 517: Tác Dụng Của Nữu Nhi

517. Chương 518: Cửu Âm Luyện Hồn Trận

518. Chương 519: Nháo Sự

519. Chương 520: Suy Nghĩ Của Thiên Tài Ma Pháp Trận.

520. Chương 521: Ngu Phượng

521. Chương 522: Tuyết Vực Kích Tình

522. Chương 523: Cạm Bẫy, Long Trảo Hấp.

523. Chương 524: Ma Long Xuất Hiện, Thạch Thất Quỷ Dị

524. Chương 525: Sự Truy Sát Của Hắc Ám Giáo Hội

525. Chương 526: Cự Long

526. Chương 527: Vô Tâm Sáp Liễu (vô Ý Chen Vào)

527. Chương 528: Ma Long Công Chúa

528. Chương 529: Xâm Phạm Khuê Phòng.

529. Chương 530: Bạch Vũ, Binh Biến

530. Chương 531: Chốt Thí, Chữa Thương

531. Chương 532: Giải Cứu Mộc Hàm Yên

532. Chương 533: Quyết Định Của Hắc Ám Giáo Hoàng

533. Chương 534: Lĩnh Vực Của Thuỷ Linh Lung

534. Chương 535: Quân Sư Xảo Trá

535. Chương 536: Vong Linh Cường Đại

536. Chương 537: Thiên Hạ Đệ Nhất Khô Lâu (bộ Xương Khô Số Một Thiên Hạ)

537. Chương 538: Miệng Áp Lấy Miệng Mà Bàn Chuyện Riêng

538. Chương 539: Dấu Trời Qua Biển (mạn Thiên Quá Hải)

539. Chương 540: Đối Sách Của Long Nhất

540. Chương 541: Mật Lệnh

541. Chương 542: Gặp Lại Thước Đế Nhân

542. Chương 543: Nguy Cơ Của Thủy Nhược Nhan

543. Chương 544: Hối Hận

544. Chương 545: Vẫn Lạc, Tân Hắc Ám Giáo Hoàng

545. Chương 546: Trò Chơi Bắt Đầu

546. Chương 547: Tập Kích Hoàng Cung Trong Đêm

547. Chương 548: Dĩ Long Vi Tiễn

548. Chương 549: Trần Ai Lạc Định

549. Chương 550: Tinh Linh Nữ Vương Đến.

550. Chương 551: Bí Mật Vĩnh Viễn

551. Chương 552: Nữ Hoàng Giá Đáo

552. Chương 553: Cho Thiếp Một Đứa Con

553. Chương 554: Hàm Yên

554. Chương 555: Ngạo Thiên Quyết Tầng Thứ Bẩy.

555. Chương 556: Tổ Phụ Tỉnh Lại

556. Chương 557: Tình Duyên Ngày Trước

557. Chương 558: Giờ Phút Đỉnh Phong

558. Chương 559: Yêu Chàng Trọn Đời.

559. Chương 560: Vẫy Tay Chào, Sẽ Luôn Luôn Có Lúc Gặp Lại. (chương Cuối Tập 2)

560. Chương 561: Tái Nhập Băng Nguyên

561. Chương 562: Băng Huyệt

562. Chương 563: Thuỷ Thần

563. Chương 564: Mộng Ảo Không Gian

564. Chương 565: Băng Huyết Ma Phong

565. Chương 566: Phong Vương

566. Chương 567: Thủy Thần Lạc Ấn Truyền Thừa

567. Chương 568: Kiều Diễm Tỷ Muội Hoa

568. Chương 569: Giải Khai Tâm Kết

569. Chương 570: Tiến Vào Long Đảo

570. Chương 571: Long Tộc Tiểu La Lỵ Tinh Tinh

571. Chương 572: Bị Nhốt

572. Chương 573: Tiềm Nhập Thần Long Đảo Chủ

573. Chương 574: Long Vương Bảo Quật

574. Chương 575: Di Tích

575. Chương 576: Thiên Sứ Sáu Cánh

576. Chương 577: Thanh Phong Đế Quốc

577. Chương 578: Cấm Địa Thí Thần Trận

578. Chương 579: Bảo Hộ Long Thần

579. Chương 580: Phản Qua Nhất Kích

580. Chương 581: Trái Tim Long Thần

581. Chương 582: Long Thần Vĩ Đại

582. Chương 583: Thần Long, Ma Long Bị Giam Cầm

583. Chương 584: Có Thù Tất Báo

584. Chương 585: Giải Cứu Gian Nan

585. Chương 586: Ma Long Vương

586. Chương 587: Tin Tức Từ Hải Để Thành. (thành Dưới Đáy Biển Nhưng Thôi Cứ Để Thể Luôn)

587. Chương 588: Đằng Long Thành, Quân Doanh

588. Chương 589: Lo Trước Tính Sau

589. Chương 590: Ruồi Trên Ma Long Đảo

590. Chương 591: Không Gian Kỳ Lạ

591. Chương 592: Thánh Điện Thượng Cổ Ma Pháp Trận

592. Chương 593: Bạng Tộc Ngộ Nạn. (bạng = Trai)

593. Chương 594: Tử Kim Hồn Thạch Tái Hiện

594. Chương 595: Thông Đạo Dưới Đáy Biển

595. Chương 596: Hải Để Sâm Lâm

596. Chương 597: Lục Thiên Ô Tặc.

597. Chương 598: Vương Tử Mễ Lạc Tộc

598. Chương 599: Vui Như Lên Trời.

599. Chương 600: Thánh Linh Chi Địa ( Nơi Thánh Linh )

600. Chương 601: Lẻn Vào

601. Chương 602: Giải Cứu Bích Phỉ, Tiểu Thước

602. Chương 603: Nguyên Do

603. Chương 604: Bí Mật Trong Cấm Chế

604. Chương 605: Chủ Tớ Gặp Nhau

605. Chương 606: Hải Hoàng

606. Chương 607: Phóng Trục Chân Tướng

607. Chương 608: Âm Mưu Trong Mễ Lạc Tộc

608. Chương 609: Tử Vong Dung Động

609. Chương 610: Biến Dị Hỏa Kỳ

610. Chương 611: Ma Thi

611. Chương 612: Minh Ma Đại Tướng

612. Chương 613: Phân Thủy Chú

613. Chương 614: Thủy Không Dị Thú

614. Chương 615: Tử Vong Tuyệt Địa

615. Chương 616: Ma Linh Thần Cương

616. Chương 617: Bích Hải Thần Bài 1

617. Chương 618: Bích Hải Thần Bài 2

618. Chương 619: Trở Lại Hải Đế Chi Thành

619. Chương 620: Là Thật Hay Là Giả

620. Chương 621: Mang Khoảng Không Bảo Khố

621. Chương 622: Dị Thường

622. Chương 623: Tưởng Niệm

623. Chương 624: Trong Bụi Rậm Vạn Hoa

624. Chương 625: Diễm Phúc Khôn Cùng

625. Chương 626: Trở Lại Căn Cứ Dưới Đất

626. Chương 627: Trở Lại Căn Cứ Dưới Đất 2

627. Chương 628: Gặp Lại Công Chúa Hải Tộc

628. Chương 629: Phệ Hải Thú

629. Chương 630: Cánh Cửa Không Gian

630. Chương 631: Lại Là Lục Thiên Ô Tặc

631. Chương 632: Mỹ Nhân Nặng Tình

632. Chương 633: Bích Huyết Chiếu Nhân Gian

633. Chương 634: Xông Hướng Hải Đế Thành

634. Chương 635: Thiên Ma Vương Phần 1.

635. Chương 636: Thiên Ma Vương Phần 2.

636. Chương 637: Thôn Hải Thú Là Của Ta.

637. Chương 638: Hắc Ám Chi Thần Là Nữ Nhân?

638. Chương 639: Tiến Vào Thông Đạo Đến Thương Nguyệt Đại Lục.

639. Chương 640: Thương Nguyệt Chi Loạn.

640. Chương 641: Tìm Kiếm Thổ Thần Thần Bài.

641. Chương 642: Linh Tuyền Chi Nguyên.

642. Chương 643: Sáng Chế Thần?

643. Chương 644: Tin Tức Của Thổ Thần

644. Chương 645: Man Nhân Tộc Đại Vu.

645. Chương 646: Thất Thần Bài Tề Tập.

646. Chương 647: Cộng Hiệu Vu Phi.

647. Chương 648: Ma Giới Công Chúa (thượng).

648. Chương 649: Ma Giới Công Chúa (hạ).

649. Chương 650: Hỏa Thần Sí Diễm

650. Chương 651: Thần Giới.

651. Chương 652: Thập Dực Đọa Lạc Thiên Sứ

652. Chương 653: Bí Mật Thần Giới

653. Chương 654: Hỏa Thần Chi Đô

654. Chương 655: Hỏa Thần Chi Đô (2)

655. Chương 656: Thân Thế Của Tư Yên

656. Chương 657: Tà Ác Cấm Khu, Một Đêm Xuân Sắc

657. Chương 658: Lạc Nhật Phong, Thần Giới Trưởng Lão

658. Chương 659: Thất Hệ Thần Thể

659. Chương 660: Duy Nhĩ Bối Lạp

660. Chương 661: Phách Thần Long Nhất Xuất Tràng

661. Chương 662: Thượng Cổ Thất Chiến Thần

662. Chương 663: Khổ Chiến

663. Chương 664: Đột Phá-khả Hinh

664. Chương 665: Nghịch Tập Ma Giới 1.

665. Chương 666: Nghịch Tập Ma Giới 2.

666. Chương 667: Vạn Độc Tùng Lâm Đích Tiểu Quái Vật.

667. Chương 668: Tình Ma Na Duy Kỳ

668. Chương 669: Đại Hoạch Toàn Thắng

669. Chương 670: Huyết Sắc Thương Lan

670. Chương 671: Huyết Sắc Thương Lan 2.

671. Chương 672: Hạo Kiếp Hàng Lâm.

672. Chương 673: Không Gian Sụp Đổ

673. Chương 674: Sinh Tử Quyết Chiến-đại Kết Cục

1. Chương 1: Xuyên Việt Chi Tiền Tấu

Đêm đã khuya, bầu trời u ám không một ánh trăng sao, cuồng phong không ngừng gào thét, bão cát mù trời, những đám mây đen dường như bao phủ khắp thiên địa.

Bên ngoài một khu rừng nguyên thủy gần Vân Nam xuất hiện một bóng nhân ảnh đang vội vàng tiến vào rừng. Đột nhiên bóng nhân ảnh tựa như vấp phải cái gì đó không tự chủ được ngã lăn xuống đất.

Một ánh chớp lóe qua bầu trời chiếu sáng gương mặt vốn đã trắng bệch của bóng nhân ảnh. Hắn khoảng hơn ba mươi tuổi, lông mày rậm và dài, đôi mắt mang vẻ âm hàn và tàn nhẫn. Một vết sẹo kéo dài từ gò má xuống cằm càng làm cho sắc mặt của hắn thêm vài phần hung lệ và tàn bạo.

Bóng nhân ảnh cố gắng đứng dậy và lê tới trước, máu từ vết thương trên ngực hắn không ngừng tuôn ra làm cho y phục của hắn cũng bị nhuốm sắc hồng.

“Xuất hiện đi, người của Long Tổ sao lại dấu đầu hở đuôi như vậy ? “ Bóng nhân ảnh vô lực dựa vào một thân cây đại thụ, giọng nói vang lên như chuông đồng mang đầy vẻ trào phúng.

Thanh âm còn chưa ngừng thì bẩy đạo hắc ảnh đã vô thanh vô tức xuất hiện xung quanh, vây khốn bóng nhân ảnh tại trung tâm ngăn chặn mọi đường đào thoát của hắn.

“Long Nhất, quay đầu lại đi, đừng tiếp tục mắc thêm lỗi lầm nữa.” Một thanh âm không thể nhận ra là thanh âm của nam hay nữ u u phảng phất phiêu hốt trong không trung khiến cho người khác không ngăn được mà cảm thấy sợ hãi.

“Quay đầu, ta cũng có thể quay đầu ư ? Ta còn có thể quay đầu lại ư ? Long Ngũ, thượng cấp đã hạ lệnh thế nào thì ngươi còn rõ hơn ta.” Long Nhất nở một nụ cười thê lương.

“Long Nhất, ngươi thúc thủ chịu trói đi, trước mặt thượng cấp ta sẽ cầu xin cho ngươi.” Long Ngũ nói, giọng điệu không tự chủ được.

“Cầu xin, ha ha ha, Long Nhất ta không cần. Ngươi muốn ta thúc thủ chịu trói ư, đừng có mơ giữa ban ngày.” Long nhất dựa vào cây đại thụ, khí thế gần như đã đạt đến đỉnh điểm.

“Long Nhất, ngươi đối xử với quốc gia như vậy ư.” Long Ngũ hung tợn nói.

“Ta vì tiểu Thất báo thù là sai lầm chăng, ta giết tên cẩu thủ tướng của Nhật là sai lầm chăng. Tiểu Thất vì quốc gia lập vô số đại công, kết cục quốc gia đối xử với cô ấy thế nào. Cô ấy không thể hi sinh vô ích, các ngươi có hiểu không.” Long Nhất nói đến tên của tiểu Thất nhãn thần lại xuất hiện một tia nhu tình và thống khổ.

Long Ngũ nhìn bộ dạng như dã thú bị trọng thương của Long Nhất cơ thể không tự chủ được hơi run nhẹ, hai môi hắn cắn chặt lại và đưa tay lên thủ thế chuẩn bị tiến công.

Một tiếng sét vang lên, cơn mưa nặng hạt cuối cùng cũng điên cuồng trút xuống mặt đất. Long Tổ là một tổ chức tối thần bí của Trung Quốc, thành viên trong đó toàn bộ đều là những kì nhân dị sĩ và những cường giả thân hoài tuyệt học. Long Nhất là người duy nhất trong đó có dị năng của tinh thần hệ đã dựa theo các cổ thư của Trung Hoa tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh đồng thời hắn cũng là người mạnh nhất của Long Tổ. Như bình thường mà nói thì cho dù là Long Ngũ thêm vào sáu thành viên của Long Tổ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Long Nhất, chỉ là lúc đó Long Nhất bị các sát thủ của Long Tổ và Nhật Bản truy sát hơn ba tháng liên tục, trải qua hơm trăm trận chiến lớn nhỏ thân thể đã thụ thương nghiêm trọng. Hắn làm sao có thể kháng trụ lại những tinh anh của Long Tổ do Long Ngũ dẫn đầu ?

Long Nhất chuyển đầu nhìn qua bẩy bóng nhân ảnh bao quanh khí thế đã đạt đến đỉnh điểm, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh bọn hắn từ khi còn bé. Bọn hắn bẩy người từ nhỏ đã bị quốc gia thu dưỡng, trải qua vô số huấn luyện phi nhân bằng vào tài năng đã tiến nhập vào Long Tổ. Trong bẩy người chỉ có duy nhất Long Thất là nữ tinh thông ám sát và vi tính lại vô cùng xinh đẹp, trong mắt sáu người bọn họ Long Thất tựa như thiên sứ. Tuy không nói ra nhưng mọi người đều biết Long Thất đối với thượng cấp có những điểm bất đồng. Một năm nọ Long Thất đến Nhật Bản để chấp hành nhiệm vụ không hiểu vì sao lại bị tiết lộ hành tung, tại Nhật Bản bị quần công đến nỗi hương tiêu ngọc vẫn. Long Nhất đại nộ một thân một mình đến Nhật Bản sát hại thủ tướng của Nhật Bản và hơn trăm quan chức lớn nhỏ của Nhật, kéo theo hơn nghìn dân thường của Nhật Bản tử thương khiến cho quan hệ giữa hai nước khẩn trương cực độ, chiến tranh lúc nào cũng có thể xảy ra.

“Quốc gia đã không quan tâm đến muội, huynh đệ của muội cũng không quan tâm đến muội nhưng huynh đã thanh toán sòng phẳng hết rồi. Tiểu Thất muội chờ huynh nhé, huynh sẽ nhanh chóng gặp lại muội thôi.” Long Nhất thầm thì, bên ngoài bẩy bóng hắc ảnh đồng thời thi triển các chiêu thức và các chủng dị năng mãnh liệt công tới. Long Nhất đột nhiên thu hồi toàn bộ khí thế của bản thân, để toàn bộ cơ thể lộ ra ra ngoài không chút phòng vệ.

Oanh oanh, thân thể của Long Nhất bị chấn bay lên cao, toàn thân huyết vũ tuôn rơi, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười vì đã được giải thoát.

Oanh, đột nhiên một đạo sấm sét xuất hiện từ đám mây đen từ không trung trực tiếp đánh vào thân thể Long Nhất. Trong dòng điện cường đại, thân thể của Long Nhất bị dòng điện hóa giải thành các phân tử biến mất không để lại dấu vết gì nữa.

Long Ngũ đứng ngây ngốc tại đó tay cầm y phục đã bị sét đánh thành bụi của Long Nhất, trên mặt những giọt nước không ngừng tuôn rơi không biết đó là nước mưa hay là những giọt nước mắt …..

2. Chương 2: Cưỡng Gian Công Chúa

Tại Đằng Long Thành thuộc Cuồng Long đế quốc trong Thương Lan đại lục. Đêm tối thập phần mê nhân, ngàn vì sao nhấp nháy trên bầu trời, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Thật là một đêm tĩnh lặng và thanh bình.

Ha ha ha, một tiếng cười mang đầy vẻ dâm tà vang lên tại một khu rừng u ám khiến cho đêm tối càng thêm vài phần quỷ dị. Trong khu rừng một thanh niên thân mặc cẩm y hoa lệ đứng dựa vào thân cây đại thụ. Khuôn mặt của hắn vô cùng tuấn mĩ chỉ là trên khuôn mặt thư sinh đó lại là một đôi mắt dâm tà, từ đó bạo xuất ra tia dâm quang thể hiện nội tâm vô cùng dâm đãng.

Không xa thanh niên là một thiếu nữ tuyệt mĩ đang nằm dài trên cỏ. Bất kể là y phục hay khuôn mặt đều thể hiện một khí chất cao quý thuyết minh cho thân phận của nàng. Lúc đó khuôn mặt tươi tắn của thiếu nữ hiện sắc hồng, mang vài tia hoảng hốt cùng với nó là sự phẫn nộ vô cùng phát tán ra ngoài. Nàng tựa hồ như muốn đứng dậy rời khỏi đó nhưng thân thể lại không có một chút khí lực nào cả.

Nhìn cảnh đó thì thằng ngốc cũng biết chuyện gì đã xảy ra và điều tất yếu gì sẽ xảy đến với thiếu nữ.

“Hắc hắc, Long Linh Nhi công chúa điện hạ cao quý của ta, nàng không nghĩ rằng sẽ có một ngày như thế này đúng không.” Thanh niên mặc y phục hoa lệ cười nham hiểm, mục quang của hắn nhìn thiếu nữ sung mãn sự tàn nhẫn và dục vọng.

Long Linh Nhi không tự chủ được bỗng rùng mình. Nàng bình thường là công chúa cao cao tại thượng nhưng cũng chỉ là một thiếu nữ mới có mười sáu tuổi. Đối diện với vận mệnh bi thảm sắp tới không thể giữ bình tĩnh được, nội tâm vô cùng khủng hoảng.

“Tây Môn Vũ, ngươi to gan dám vô lễ với ta, phụ hoàng của ta nhất định sẽ giết ngươi.” Long Linh Nhi vô lực uy hiếp.

“Long Bá Thiên lão bất tử làm sao mà biết được việc này, nàng nghĩ xem vì sao ta lại phải cất công đưa nàng đến tận khu rừng này ? Nàng bình thường tự ình là thanh cao nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi, để ta thưởng thức qua xem mùi vị nàng thế nào, hắc hắc hắc.” Tây Môn Vũ mê loạn nhìn chòng chọc vào thân thể thanh tú của Long Linh Nhi, hạ thân đột nhiên dương thẳng lên.

Long Linh Nhi nhìn vào vẻ mặt của Tây Môn Vũ tuyệt liền vọng nhắm mắt lại. Nàng biết rằng đêm nay sẽ bị tên cầm thú này làm nhục sau đó hủy thi diệt tích. Nàng không sợ chết nhưng sợ tấm thân băng thanh ngọc khiết của mình bị ô nhục.

Tây Môn Vũ nhìn thấy nàng tựa hồ như đã chấp nhận số mệnh liền cười dâm đãng rồi xuất ra một bình ngọc, đổ ra một hoàn đan dược màu hồng rồi uống vào. Thứ đan dược này gọi là Kim thương bất đảo đan do hắn dùng tiền mua với giá cực cao. Tối nay hắn đã không ngại sinh mệnh nguy hiểm dùng Nhuyễn cốt tán đối phó với đại ma pháp sư Long Linh Nhi, nếu không tận dụng cơ hội để chơi đùa với nàng một phen cho thỏa thích thì thật không phải với bản thân.

Cảm thụ dược lực đang từ đan điền tăng lên, Tây Môn Vũ như ác lang chầm chậm tiến tới chỗ Long Linh Nhi, ánh mắt tựa hồ như đã cưỡng gian thiếu nữ đáng thương này vô số lần. Hắn từ từ ngồi xuống bên cạnh Long Linh Nhi, lang trảo mê luyến vuốt lên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của nàng. Hắn thèm muốn Long Linh Nhi đã lâu hôm nay rốt cuộc cũng đã đạt được sở nguyện.

Tây Môn Vũ đôi tay từ từ trượt xuống, đột nhiên cuồng bạo xé rách y phục của Long Linh Nhi để lộ ra nội y màu bạc và một phần da thịt trắng như tuyết. Tây Môn Vũ hai mắt mở lớn yết hầu không ngừng hoạt động lên xuống, vang lên tiếng nuốt nước bọt ừng ực.

Cảm thụ được da thịt của bản thân lộ trong không khí, hai hàng lệ châu từ mắt Long Linh Nhi tuôn rơi, trong lòng nàng thầm phát thệ nếu hôm nay chết đi thì sau này tại chín tầng u minh nhất định sẽ không bỏ qua cho tên súc sinh này.

Nhìn thấy thân thể của Long Linh Nhi lại ngửi mùi u hương toát ra từ thân thể của nàng dược lực của Kim thương bất đảo đan do Tây Môn Vũ phục dụng lúc trước bắt đầu phát huy tác dụng khiến hắn hô hấp khó khăn lập tức thô bạo xé rách y phục của Long Linh Nhi. Không quản Long Linh Nhi lúc này vẫn chưa hoàn toàn khỏa thân trước mắt hắn, Tây Môn Vũ nhìn thấy ngọc thể tuyệt mĩ đó dục hỏa đã bạo phát liền nhanh chóng thoát y phục của bản thân, nhấc hai chân của Long Linh Nhi lên tưởng muốn đưa trường thương nhập động.

Nhưng lúc đó dị tượng đột ngột xuất hiện, trên bầu trời đầy sao đột nhiên vang lên một tiếng sét, một đạo lôi điện tựa như xé rách trời đêm như muốn phân bầu trời thành hai mảnh. Một lỗ đen từ không gian đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện phía sau thân của Tây Môn Vũ tựa như quái thú đang lựa chọn người để thôn phệ.

Tây Môn Vũ phía trước động tác đột ngột dừng lại, tựa như tại thời khắc đó thời gian đã dừng lại. Thân thể của Tây Môn Vũ đột nhiên chấn động trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên vẻ thống khổ, sắc mặt đột nhiên xuất hiện tia ngân sắc điện quang.

Thân thể của Tây Môn Vũ từ từ ngừng chấn động, khuôn mặt đã dần bình tĩnh trở lại. Ngân sắc điện quang trên mặt đã nhập vào nội thể.

Long Linh Nhi nhắm mắt nên hoàn toàn không biết những việc vừa xảy ra, nội tâm của nàng đang bị sự khủng hoảng và tuyệt vọng bao phủ nhưng chờ một lúc lâu vẫn không thấy sự tình phát sinh nàng liền mở mắt, trong mắt nàng hiện lên sự kì vọng. Đập vào mắt nàng là một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn nàng, trong đôi mắt đó tràn ngập sự thống khổ.

Long Nhất không thể tin rằng mình đã hoàn hồn trở lại với cuộc sống, đối tượng không ngờ lại đang cưỡng gian một thiếu nữ, ý thức của hắn đã bị bản thân Long Nhất hoàn toàn thôn phệ. Trải qua một trận đấu tranh kịch liệt, ý chí của hắn thập phần hư nhược, thân thể không thể chống lại dược lực của Kim thương bất đảo đan còn ý chí của bản thân hắn khó mà chế trụ được dục vọng bản năng của thân thể.

Trong lúc Long Nhất đang khổ sở tranh đấu, Long Linh Nhi đột nhiên mở mắt, đôi mắt đó tựa như mặt nước hồ thu, tựa như ánh sao sáng trên bầu trời khiến cho ý chí của Long Nhất không trụ được nữa hoàn toàn hãm nhập vào trong dục hải.

Long Nhất cuồng loạn giữ tay và hông của Long Linh Nhi, trường mâu trong sự tuyệt vọng của Long Linh Nhi đã xuyên qua rào cản cuối cùng tiến nhập vào đào nguyên động, trên mặt nàng tuôn rơi hàng mĩ lệ nhưng lại vô cùng thê lương.

Long Linh Nhi tất nhiên không thể tiêu thụ được trường thương to lớn như vậy, thân thể mỏng manh của nàng như con thuyền nhỏ bị vùi dập trong bão tố, song nhũ tinh khiết bị Long Nhất trảo trụ tiết ngoạn biến hóa thành các chủng hình trạng.

Kim thương bất đảo đan dược lực quả nhiên mạnh mẽ phi thường. Long Linh Nhi bị Long Nhất vùi dập đến chết đi sống lại rồi ngất đi. Cho đến khi những ánh nắng ban mai đầu tiên chiếu qua làn sương mờ Long Nhất hét lên một tiếng một màu bạc phún xuất ra, toàn thân vô lực nằm trên thân của Long Linh Nhi.

Dần dần ý thức cũng quay trở lại với Long Nhất. Sự việc mà hắn làm với thiếu nữ đó khiến hắn hối tiếc vô cùng mặc dù hắn biết rằng đó là do tác dụng của dược lực. Không cần biết lý do gì, trọng điểm là hắn là phạm vào tội cưỡng gian.

Long Nhất từ trên thân của Long Linh Nhi ngồi dậy lặng lẽ mặc y phục. Huyết tích từ hạ thể của Long Linh Nhi như đang vô thanh vô tức tố cáo tội ác của hắn.

Long Nhất nhặt lấy y phục lặng lẽ phủ lên người Long Linh Nhi và ngồi lặng bên thân nàng hồi lâu. Từng dòng ý ức phức tạp không thuộc về bản thân không ngừng kích vào não hắn, khiến cho hắn thống khổ khôn nguôi.

Long Linh Nhi từ hôn mê tỉnh lại, thâm tâm thống khổ suốt đêm qua đã khiến cho tinh thần nàng đóng băng. Nàng vốn là thiên tài ma pháp sư, mười sáu tuổi đã đạt đến cảnh giới đại ma pháp sư tinh thần lực tự nhiên mạnh hơn phàm nhân rất nhiều. Nàng nhìn sang Tây Môn Vũ đang ngồi bên cạnh, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ tựa hồ như rất hối hận. Đương nhiên tâm lý phẫn hận của nằng bạo phát một cách tự nhiên nhưng sau đó lại bình tĩnh một cách kì quái. Nàng mang tâm lí cừu hận trong lòng không muốn nhìn thấy nhãn thần dương dương tự đắc của súc sinh nhưng vì sao hiện tại hắn lại mang vẻ mặt thống khổ vậy ? Chẳng lẽ hắn lại hối hận ?

“Ngươi còn không hủy thi diệt tích ? Hiện tại có thể bắt đầu động thủ.” Thanh âm của Long Linh Nhi tựa hồ như từ không linh tiên cảnh vang lên không hề có chút điểm nào hơi ấm của nhân gian, không hề có chút cảm tình nào của nhân loại.

Long Nhất tỉnh lại, quay đầu nhìn sang vẻ mặt vô biểu cảm của Long Linh Nhi tâm lý tự nhiên phát hàn. Một thiếu nữ sau khi bị cưỡng gian xuất hiện biểu tình như vậy đấy tuyệt đối là sự tình khủng bố hãi nhân. Long Nhất hiểu rất rõ rằng khi nào Long Linh Nhi còn sống thì sau này gặp lại chắc chắn hắn sẽ gặp nhiều phiền muộn.

“Giết cô ta, nhanh giết cô ta.” Long Nhất đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ trong tâm tưởng. Tuy hắn là tổ trưởng của Long Tổ, bản thân lại tâm ngoan thủ lạt khi thi hành nhiệm vụ đã giết không ít người để diệt khẩu nhưng đối diện với nữ nhân đã có quan hệ với hắn làm sao hắn có thể thực hiện biện pháp độc ác đó được ?

Long Nhất phức tạp nhìn lại thiếu nữ không muốn xuất thủ vì vậy hắn quyết định rời khỏi đó. Hiện tại điều tối khẩn yếu là phải hiểu rõ bản thân hắn đã rơi vào thế giới nào. Nhìn trang phục của hai người thì đây tuyệt đối không phải là thế giới trước kia của hắn.

“Nàng là nữ nhân của ta, vì vậy ta sẽ không giết nàng.” Long Nhất nhìn vào ánh mắt sung mãn thù hận của Long Linh Nhi rồi nói. Một ngày là nữ nhân của hắn thì vĩnh viễn là nữ nhân của hắn cho dù nữ nhân đó có hận hắn như thế nào.

Trong ánh mắt thất thần của Long Linh Nhi, Long Nhất từ từ hướng ra bìa rừng rời khỏi. Đi được vài bước đột nhiến hắn cảm thấy hoa mắt chóng mặt rồi ngã sấp xuống. Lúc này bên ngoài bìa rừng truyền lại những âm thanh huyên nào, hắn tựa hồ như nghe thấy có người nói: “Nhanh lên tìm đi, phải tìm thấy công chúa điện hạ bằng mọi giá.”

3. Chương 3: Tiến Liễu Giam Ngục

Khi Long Nhất từ trong hỗn độn mở được mắt ra thì từ khắp nơi trên cơ thể truyền lại nỗi đau vô cùng khiến hắn không nhịn được phải rên lên một tiếng. Hắn cắn chặt răng muốn ngồi xuống nhưng tứ chi đã bị những ổ khóa vô hình khóa chặt lại trầm trọng vô tả.

Long Nhất nhìn một vòng quanh gian phòng hắn đang ở, đây chắc là nhà giam của thế giới này hoàn toàn sử dụng một loại kim loại mầu trắng mà hắn không biết tên thiết kế mà thành. Ngoại trừ vài lỗ thông khí nhỏ còn lại toàn bộ đều bị phong ấn lại hơn nữa trên kim loại đó còn có dòng điện không ngừng lưu chuyển. Nếu như không phải có một quang cầu nhu hòa treo phía trên chiếu sáng thì hắn hoàn toàn có thể nghĩ rằng bản thân đang bị giam trong nhà giam công nghệ cao dành cho trọng phạm.

“Đây là địa phương quái quỷ gì vậy ?” Long Nhất nhìn vào quang cầu đang chiếu sáng và suy nghĩ.

“A.” Long Nhất đột nhiên kêu lên một tiếng, từng dòng kí ức không phải của bản thân liên tục tràn vào não khiến cho hắn cảm thấy đau đầu vô cùng. Dần dần từng mảnh kí ức tổ hợp lại, những cảnh tượng tựa như hắn đã gặp qua loang loáng lướt qua trong đầu.

Đôi lông mày của Long Nhất dần giãn ra, từ kí ức hắn đã biết thế giới này là một thế giới của kiếm pháp và ma pháp gọi là Thương Lan đại lục. Thương Lan đại lục có ba đế quốc và vài quốc gia phụ thuộc. Tam đại đế quốc phân biệt thành Ngạo Nguyệt đế quốc ở phía Bắc, phía Nam là Nạp Lan đế quốc và phía Đông là Cuồng Long đế quốc. Phía Tây là Tinh linh sâm lâm và Hoành đoạn sơn mạch. Tinh linh sinh hoạt tại Tinh linh sâm lâm còn Thú nhân tộc sinh hoạt tại bình nguyên sâm lâm của Hoành đoạn sơn mạch và trên những ngọn đồi gần đó. Còn phía ngoài Hoành đoạn sơn mạch là gì thì không ai biết, quỷ thần cũng khó mà đi xuyên qua Hoành đoạn sơn mạch nên không ai biết phía ngoài sơn mạch là những gì.

Thanh niên bị Long Nhất chiếm hữu thân thể có phụ thân là tộc trưởng của gia tộc hiển hách nhất trong tứ đại gia tộc của Cuồng Long đế quốc, hắn là tiểu nhi tử của Tây Môn gia tộc tộc trưởng Tây Môn Nộ. Năm nay hắn mười tám tuổi, có một đại ca và một muội muội là anh em cùng cha khác mẹ. Đại ca Tây Môn Thiên là người cầm đầu của Cuồng Long đế quốc tối tinh nhuệ quân đoàn Cuồng Long quân đoàn làm đến phó quân đoàn trưởng năm nay hai mươi tám tuổi, tu luyện đấu khí gia truyền Cuồng Long đấu khí đã đạt thâm lam sắc đạt đến đại kiếm sư cảnh giới. Tiểu muội Tây Môn Vô Hận cũng là mĩ nữ hữu danh trên Thương Lan đại lục năm nay mười sáu tuổi là tế tự cao cấp. Chỉ có Tây Môn Vũ bất học vô thuật việc thương thiên hại lí thực hiện vô số, sát nhân cưỡng gian như cơm bữa. Cha hắn là Tây Môn Nộ cũng đã nghĩ đến việc quản giáo hắn nghiêm ngặt nhưng lão nương của tiểu tử này cũng không phải thiện nam tín nữ gì lại luôn bảo hộ hắn nên hắn luôn bình an vô sự.

Hoàng đế Long Chiến của Cuồng Long đế quốc mở mắt nhìn rồi lại nhắm mắt. Tây Môn Nộ đứng phía trước nhìn thấy hoàng đế nhắm bắt chỉ biết kêu khổ trong lòng, ai có thể bảo hộ cho tiểu tử này ? Thực sự không thể tưởng được là chủ ý của tiểu tử đó lại là tiểu công chúa Long Linh Nhi được hoàng đế sủng ái nhât, xem ra nó không thể tránh khỏi kiếp nạn này.

Long Nhất suy nghĩ lại những việc đã xảy ra chỉ biết cười khổ, vừa mới tái sinh đã bị bắt giam hơn nữa còn là tội danh cưỡng gian. Mẹ hắn lần này thực sự mất mặt với gia tộc rồi.

Long Nhất tiếp tục sắp xếp lại kí ức của Tây Môn Vũ chỉ biết là Cuồng Long đế quốc tứ đại gia tộc là Đông Phương gia tộc, Nam Cung gia tộc, Bắc Đường gia tộc và Tây Môn gia tộc. Trong tứ đại gia tộc thì thế lực của Tây Môn gia tộc là lớn nhất tiếp đến là Đông Phương gia tộc. Hai đại gia tộc còn lại tuy rằng kết hợp với nhau nhưng thực lực vẫn không thể so sánh được.

Thế giới này ma pháp đấu khí thịch hành, ma pháp sư là chức nghiệp được hoan nghênh nhất đồng thời cũng là chức nghiệp có nhân số ít nhất bởi vì ma pháp rất khó học, bên cạnh sự chuyên cần còn phải có ngộ tính nữa. Theo sự phân loại thì ma pháp sư được chia ra làm hỏa hệ ma pháp sư, thủy hệ ma pháp sư, thổ hệ ma pháp sư, quang hệ ma pháp sư và ám hệ ma pháp sư. Ngoài ra còn có một số ít tinh thần hệ ma pháp sư và vong linh pháp sư. Đẳng cấp cũng được chia ra làm ma pháp học đồ, sơ cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, đại ma pháp sư, ma đạo sĩ, ma đạo sư, đại ma đạo sư, ma thần.

Chiến sĩ thì được chia ra làm chiến sĩ học đồ, sơ cấp chiến sĩ, trung cấp chiến sĩ, cao cấp chiến sĩ, kiếm sĩ, kiếm sư, đại kiếm sư, kiếm thánh, kiếm thần. Mầu sắc của đấu khí hiện ra tùy theo đẳng cấp cũng có sự bất đồng, học đồ không hề có đấu khí, sơ cấp chiến sĩ có đấu khí là đạm thanh sắc, trung cấp chiến sĩ là thâm thanh sắc, cao cấp chiến sĩ là đạm lục sắc, kiếm sĩ là thâm lục sắc, kiếm sư là đạm lam sắc, đại kiếm sư thâm lam sắc, kiếm thánh là tử sắc, kiếm thần là hoàng kim sắc.

Tây Môn Vũ bất học vô thuật đấu khí của hắn là thâm thanh sắc chỉ là một trung cấp chiến sĩ. Đối với những thanh niên khác thì trình độ đó không tệ nhưng đối với Tây Môn gia tộc mà nói thì đó chỉ là đồ bỏ. Ca ca Tây Môn Thiên vào tuổi của hắn đã là kiếm sĩ.

Từ kí ức của Tây Môn Vũ, Long Nhất đã có những kiến giải cơ bản về thế giới này và tình huống của bản thân. Hắn cố gắng cử động nhưng phát hiện tứ chi trầm trọng vô tả chính là bị tinh thần hệ pháp sư cấm cố.

Nghĩ đến tinh thần Long Nhất chợt chấn động, trước đây hắn sở hữu tinh thần hệ dị năng không biết chừng có thể phá được tinh thần tỏa này. Hắn nhắm mắt điều động tinh thần lực của bản thân một cách cản thận, từ mi tâm xuất ra tinh thần lực. Nếu không thể điều khiển được tinh thần lực thì hắn sẽ tự biến bản thân thành kẻ ngốc.

Long Nhất kinh hãi toàn thân phát lạnh sau đó lại mừng phát cuồng. Trời ạ, tinh thần lực cường đại thế này so với trước đây mạnh hơn đến năm sáu lần. Sử dụng tinh thần công kích hoàn toàn không dễ như dụng chưởng, Long Nhất nhắm mắt lại quả nhiên phát hiện tứ chi đang bị một cỗ tinh thần lực vô hình trói buộc. Hắn cẩn thận điều khiển tinh thần lực bắt đầu công kích tinh thần tỏa ở tứ chi, nghĩ rằng bản thân phải phí một phen công phu không ngờ rằng tinh thần tỏa không trự được đã dễ dàng bị hắn chấn tan.

Long Nhất thở nhẹ một hơi, thân thể cử động truyền đến cảm giác đau đớn vô cùng khiến hắn phải cắn môi lại để không bật lên tiếng rên. Nhìn lại y phục của bản thân hắn phát hiện da thịt mình chỗ trắng chỗ thâm tím, xem ra lúc hắn hôn mê đã được người khác chiêu đãi một phen ra trò. Long Nhất cử động thử rồi thở dài: “ Xương cốt không sao, chỉ là không biết bây giờ ta có đủ thời gian để tu luyện Ngạo Thiên Quyết không ? “ Lúc đó hắn đột nhiên nhớ đến Cuồng Long đấu khí gia truyền của Tây Môn Vũ, bất giác thủ chưởng thành đao tùy tiện huy động, kết quả là đạm thanh sắc đầu khí không hề xuất hiện . Cuối cùng từ kí ức của Tây Môn Vũ hắn đã biết rằng tại Đằng Long Thành có một nơi gọi là Cấm thiên giam ngục có kết giới cực kì lợi hại, tại đó bất luận là đấu khí hay ma pháp đều không thể sử dụng được. “Không biết là nội công có thể sử dụng được không ? “ Long Nhất lẩm bẩm, hắn đối với thế giới này càng lúc càng muốn tìm hiểu rõ.

Long Nhất ngồi khoanh chân lại miệng niệm khẩu quyết nội công của Ngạo Thiên Quyết, tĩnh tâm hạ thần tiến vào trạng thái nhập định. Không biết qua bao lâu từ đan điền một luồng nhiệt khí xuất hiện bắt đầu theo lộ tuyến hành công lưu động tại kinh mạch, mỗi chu thiên lại lớn mạnh thêm một chút.

Không biết trải qua bao nhiêu chu thiên Long Nhất từ trạng thái nhập định đã tỉnh lại, khuôn mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên không thể tin được. Hắn nhập định một lần đã đột phá thành công đệ nhất tầng của Ngạo Thiên Quyết mặc dù trước đây hắn phải mất nửa năm mới đạt được thành tích đó.

Nếu cứ theo tốc độ này chẳng phải chỉ cần một hai tháng có thể đạt đến đỉnh cao đệ cửu tầng sao. Long Nhất đột nhiên tỉnh lại, nên biết hắn khi xưa tu luyện hai mươi lăm năm mới đạt đến đệ ngũ tầng, mỗi lần tiến thêm một tầng đâu có giản đơn như vậy, có điều lên tầng mới thì uy lực tăng lên rất nhiều. Ngạo Thiên Quyết thực sự tu luyện như vậy ư ?

4. Chương 4: Tây Môn Vô Hận

Ngạo Thiên Quyết đương nhiên không dễ dàng luyện thành như vậy, chỉ có đệ nhất tầng là nhập môn tâm pháp mới tương đối dễ dàng các tầng sau độ khó tăng lên rất nhiều. Người bình thường cũng phải mất hai đến ba năm mới có khả năng luyện thành tầng thứ nhất còn sau đó thì vô cùng gian nan còn nếu tư chất ngu độn thì mãi mãi không thể đột phá từ tầng thứ nhất lên tầng thứ hai vì vậy ta có thể thấy Ngạo Thiên Quyết tu luyện khó khăn như thế nào. Tiền thế Long Nhất là tuyệt thế kì tài trời sinh mới ba mươi tuổi đã đạt đến tầng thứ năm. Hắn đương nhiên biết rằng thân thể hiện tại có tư chất rất cao nhưng tuyệt không thể có khả năng trong thời gian ngắn vậy có thể đạt đến đệ cửu tầng trong truyền thuyết nên tự điều tiết lại cảm xúc bản thân cho ổn định.

"Phách không chưởng." Long Nhất hét lên một tiếng ngưng thần đề khí một chưởng cách không phát ra hướng về dòng điện lưu tại bức tường kim loại.

Một trận chưởng phong kịch liệt hình thành từ chân khí của Long Nhất công tới bức tường. Oanh một tiếng vang lên, bức tường điện quang liên tục phát ra âm thanh, toàn căn phòng chấn động mạnh.

Long Nhất phát hoảng, tại sao đệ nhất tầng uy lực lại tương đương với đệ nhị tầng ở tiền thế giới lại không chịu chế ước của kết giới như vậy. Hoan hỉ, vô cùng hoan hỉ. Hắn chỉ biết sự việc hiện tại thần kì phi thường, vạn nhất có người biết rằng bản thân hắn đã thoát khỏi tinh thần cấm cố thì hắn vẫn có cơ hội đào thoát bảo mệnh.

Qua một khoảng thời gian ngắn vẫn không có ai đến thẩm tra xem có việc gì xảy ra, hoàn toàn không có việc gì phát sinh xung quanh chỉ là một sự an tĩnh đến bức nhân.

"Có lẽ Cấm thiên lao này là tử lao chăng, hoặc là họ định để ta chết vì đói khát chăng ? " Long Nhất ngưng thần nghe ngóng hồi lâu không hề thấy một ai đến nhà giam thẩm vấn. Vì không có ai cho ăn cả nên hiện tại hắn đang rất đói.

Không hiểu vì sao Long Nhất nhìn thấy bức tường kim loại nhấp nháy những tia điện quang tự nhiên lại có cảm giác thân thiết.

"Thân thiết cái quái quỷ gì, lão tử bị lôi điện đánh trúng tự nhiên sẽ sản sinh ra cảm giác đó, đang đói muốn chết rồi." Long Nhất lẩm bẩm, hai chân không tự chủ được bất giác tiến tới phía trước.

Long Nhất nhìn dòng điện quang khủng bố đó vẫn đang xẹt xẹt, trong ánh sáng tựa hồ như có tinh linh sinh mệnh đang lưu chuyển, trong vô hạn tựa như một đứa bé nghịch ngợm đang vui đùa. Long Nhất mê hoặc không tự chủ được bất giác đưa hai tay lên phía trước tựa như muốn đón lấy tinh linh khả ái đó. Khi hai tay của Long Nhất sắp chạm vào dòng điện thì hắn đột nhiên tỉnh ra, hai tay lập tức ngừng lại.

"Tà môn thật, có người đang thôi miên ta chăng ? Không có khả năng à, nếu không ta khẳng định đã phát hiện rồi." Long Nhất định hạ hai tay xuống thì đột nhiên có dị biến phát sinh, dòng điện lưu trên tường tựa như bị hấp lực hấp dẫn trực tiếp rời khỏi đó hút thẳng vào hai tay của Long Nhất.

Long Nhất lập tức rụt hai tay lại, phát hiện dòng điện lưu đang lưu động trên thân thể mà hắn không hề bị điện giật tựa như là đã bị hấp thu vậy.

Long Nhất nhìn vào hai bàn tay, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc liền đưa hai bàn tay lên bức tường một lần nữa, ngân sắc điện lưu nhanh chóng nhu thuận lưu động ẩn nhập vào trong thân thể của hắn tựa hồ như một tiểu hài lạc đường tìm thấy gia đình. Mặc dù không suy nghĩ nhiều về việc đó nhưng Long Nhất thực sự có cảm giác kì quái.

Dòng điện lưu nhập vào cơ thể càng lúc càng nhiều và Long Nhất không hề có cảm giác khó chịu gì cả, dòng điện nhập vào cơ thể tựa hồ như đã biến mất không để lại dấu vết. Dần dần Long Nhất cảm thấy một luồng khí ấm áp lưu chuyển đồng thời một cảm giác thư thái bao phủ khắp toàn thân. Ấn ước trong đó ý thức của hắn tựa hồ như đang quay trở lại một khu rừng, nơi có một thiếu nữ khỏa thân đang nằm đó.

Tại hoàng cung của Đằng Long Thành Long Linh Nhi đang đứng ngây ngốc tại hòn giả sơn không xa Tử Lí đình, bốn năm cung nữ đứng gần đó chăm chú nhìn nàng. Đã hai ngày nay vị công chúa điện hạ vẫn cứ như vậy. Nàng không hề mắng chửi cung nữ, chỉ dùng đôi mắt không hề có sinh khí nhìn trừng từng những bông tuyết rơi giữa mùa đông.

Long Linh Nhi trở nên héo hắt, bản thân nàng trái tim đã đóng băng chỉ dùng ánh mắt lạnh giá nhìn mọi vật, tất cả đều do cơn ác mộng đêm đó. Nàng không hề chán ghét đêm tối chỉ là nhớ lại nụ cười dâm tà của súc sinh Tây Môn Vũ đầy ác tâm lại làm cho nàng cảm thấy tang thương. Tiếp đó trong mắt nàng lại hiện lên vẻ thống khổ và đấu tranh của hắn khi đó, nàng cũng nhớ đầy đầy đủ câu nói của hắn: "Nàng là nữ nhân của ta, vì vậy ta sẽ không giết nàng". Mỗi lần nhớ đến câu nói đó tâm lý của nàng lại vô cùng phẫn nộ liền sử dụng ma pháp cao cấp Địa ngục hỏa thiêu đốt hết toàn bộ cây cỏ trong phạm vi vài mét quanh đó khiến cho hoàng đế Long Chiến vô cùng lo lắng quyết định nhất thiết phải trị tội tên tiểu tử không biết trời cao đất dầy Tây Môn Vũ không thể kéo dài thêm nữa.

Long Linh Nhi đứng phát ngốc tại đó, một vị cung nữ căng thẳng tiến tới phía trước nhẹ giọng nói:" Công chúa điện hạ, Tây Môn tiểu thư đã đến."

"Đưa muội ấy qua gặp ta." Long Linh Nhi lạnh lùng nói, lúc trước Tây Môn Vô Hận đã tới vài lần nhưng đều không được cho vào. Mặc dù đó là bằng hữu thân nhất của nàng nhưng đó cũng là muội muội của tên súc sinh Tây Môn Vũ.

Một bóng dáng mặc bạch y tế tự yểu điệu bước vào. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho trang phục của nàng lất phất bay theo gió. Nhìn gần thì đó quả thật là một đại mĩ nhân, khuôn mặt đó ánh mắt đó có thể khiến cho vô số nam nhân không uống rượu mà phát say vì tình. Đôi mày lá liễu, cặp mắt trong như nước hồ thu, chiếc mũi nhỏ xinh xinh đặt trên đôi môi anh đào chúm chím kết hợp với làn da trắng như tuyết, đặc biệt thêm vào đó là khí chất dịu dàng phát tán một cách tự nhiên từ thân thể khiến cho con người ta cảm giác như là cây cối đang được sống giữa những ngọn gió xuân mơn man thổi.

"Vô Hận, nếu như muội vì súc sinh đó đến đây cầu xin thì đừng nói gì, ta tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn." Long Linh Nhi không để Tây Môn Vô Hận nói gì đã nói luôn như sợ vị hảo thư muội này khai khẩu, bởi vì nếu vị muội muội này đã nói thì sẽ khiến cho người khác khó mà cự tuyệt.

Tây Môn Vô Hận thở nhẹ một tiếng nói:" Linh Nhi, muội không đến đây để cầu xin tỉ, hắn đối với tỉ gây ra sự việc đó thì hắn phải gánh chịu hậu quả. Là Tây Môn gia của muội đối xử với tỉ không tốt."

Nghe lời nói ôn nhu của Tây Môn Vô Hận nỗi bi thống của Long Linh Nhi lại trào dâng, hai hàng lệ tuôn rơi gục mặt vào vai Tây Môn Vô Hận khóc nức nở.

Tây Môn Vô Hận nhẹ nhàng vỗ lên vai của Long Linh Nhi an ủi. Thực sự mà nói nàng đối với nhị ca vô cùng ghê tởm, hắn thực sự là nỗi sỉ nhục của Tây Môn gia tộc chỉ là không hiểu sao phụ thân vẫn luôn dung túng cho hắn, vì mẫu thân của hắn là đại tiểu thư của Đông Phương gia tộc chăng ?

Vô Hận, ta phải làm sao đây ? Ta phải làm sao đây ?" Long Linh Nhi ôm hai vai của Tây Môn Vô Hận run run vừa khóc vừa nói. Trinh tiết của nữ tử đối với Cuồng Long đế quốc mà nói thì vô cùng quan trọng. Chỉ cần là một nữ tử trải qua thảm sự đó thì tâm lý cũng đã khó mà chịu được tâm hồn như đã chết nói gì nàng lại là công chúa cao cao tại thượng.

Nhìn thấy Long Linh Nhi càng lúc càng kích động Tây Môn Vô Hận liền nắm tay Long Linh Nhi, một phiến bạch quang nhập vào cơ thể của nàng. Đó là pháp thuật sơ cấp Tâm linh thủ hộ có thể thụ chánh tị tà khiến cho nhân tâm bình tĩnh.

5. Chương 5: Đào Xuất Sinh Thiên

Mặc dù việc Long Nhất cưỡng gian Long Linh Nhi bị hoàng đế hạ lệnh phong tỏa nhưng tin tức đó vẫn cứ được tiết lộ và truyền đi khắp Đằng Long Thành. Điều này làm cho bách tính căm phẫn và một số người dân đã cùng nhau gửi đơn lên yêu cầu phải trừng trị hắn nghiêm minh làm gương. Hoàng đế Long Chiến đã hạ lệnh cho Hình bộ công chính thẩm phán phải xử nghiêm minh không được tư tình. Nhiều người cũng đã dự liệu được số phận của Tây Môn Vũ, cưỡng gian công chúa chính là tội danh dẫn đến họa diệt tộc chỉ là Tây Môn gia tộc tại Cuồng Long đế quốc là một đại gia tộc thế lực thâm căn cố đế, cho dù Long Chiến muốn động thủ cũng khó mà làm được nhưng tử tội của Tây Môn Vũ thì không thể chối cãi được.

“Lão gia, thiếp cầu xin chàng hãy cứu Vũ nhi đi, nó là nhi tử độc nhất của thiếp mà.” Đông Phương Uyển trên mắt nhòa lệ khổ sở cầu khẩn Tây Môn Nộ.

“Cứu, cứu bằng cách nào đây ? Nếu không phải nàng dung túng cho tên bất hiếu tử đó thì đâu xảy ra chuyện, lại còn làm liên lụy đến cả gia tộc.” Tây Môn Nộ tức giận hất tay của Đông Phương Uyển ra gầm lên. Hổ dữ cũng không ăn thịt con, cho dù Tây Môn Vũ xấu xa mấy thì đó cũng là nhi tử của lão, lão tuyệt không muốn mình phải bất lực đứng nhìn nhi tử bị chặt đầu.

“Là lỗi của thiếp, là thiếp đã sai không nên dung túng cho nó. Lão gia cứu Vũ nhi đi mà, nó mới có mười tám tuổi thôi.” Đông Phương Uyển vừa khóc vừa nói. Hiện tại nàng đang rất hối hận, nếu như biết trước thế này thì nàng đã để nhi tử cho phụ thân quản lý nghiêm ngặt và khiển trách những hành động sai trái của ái nhi.

“Ài, ta làm sao nhẫn tâm đứng nhìn Vũ nhi chết được ? Chỉ là hoàng thượng hiện tại không chịu gặp ta, ta thật sự không có biện pháp gì cả.” Tây Môn Nộ nói xong bèn thở dài, phảng phất như già đi vài tuổi.

“Vậy thì chúng ta cứu Vũ nhi ra rồi để nó ra đi vĩnh viễn không bao giờ quay lại đây nữa.” Đông Phương Uyển hai mắt sáng lên tựa hồ như người chết đuối vớ được cọc vậy.

Tây Môn Nộ thần sắc thay đổi liên tục bất định, bằng vào thực lực của Tây Môn gia tộc thì việc cứu nhi tử thoát ra hoàn toàn không phải là vấn đề khó nhưng kết quả sẽ mang đến nhiều phiền toái. Tây Môn gia tộc thường xuyên bị các đời hoàng đế úy kị, càng úy kị thì hoàng đế càng cố làm cho thực lực của Tây Môn gia tộc suy yếu đi.

“Chỉ còn cách như vậy thôi, hi vọng nó qua lần giáo huấn này sẽ biết ăn năn hối cải.” Tây Môn Nộ đã quyết định sẽ cứu nhi tử, dù gì thì đó cũng là đích thân cốt nhục của lão.

“Đa tạ lão gia, Vũ nhi nhất định sẽ hối cải.” Đông Phương Uyển vui mừng nói, mặc dù có thể cả đời sẽ không gặp lại nhi tử nhưng ít nhất cũng có thể bảo mệnh cho ái nhi của nàng.

o0o

Không biết qua bao lâu cảm giác thoải mái trên thân thể Long Nhất hoàn toàn tiêu thất, hắn cũng từ giấc mộng thanh tỉnh trở lại.

“Sao lại như vậy nhỉ ? “ Long Nhất tự nhủ, hai tay hắn đặt lên bề mặt của bức tường kim loại và phát hiện ra dòng điện lưu trên bức tường đã biến mất.

“Chẳng lẽ … chẳng nhẽ đã hoàn toàn bị ta hấp thu ? Vô lý.” Long Nhất lẩm bẩm vừa nói vừa nhìn hai bàn tay, ngoại trừ làn da trắng trẻo thì không hề có điểm gì đặc biệt cả nhưng việc hắn hấp thu dòng điện lưu là sự thật.

Không rõ hấp thu dòng điện lưu có tác dụng gì trong khi công kích không, Long Nhất liền đưa tay cử động. Lập tức một luồng điện quang từ lòng bàn tay hắn phát xuất ra xạ thẳng vào bức tường kim loại lưu lại một dấu ấn.

Thật là tuyệt, Long Nhất hưng phấn khoa chân múa tay hai bàn tay lập tức đưa lên tưởng như muốn tiếp tục phát xuất điện lưu nhưng lần này hoàn toàn không có gì xảy ra cả.

Long Nhất liền suy nghĩ kĩ càng về vấn đề này, vì sao lúc nãy phát xuất được mà giờ lại không ? Chỉ cảm thấy một cảm giác hòa hợp trong cơ thể, đó có phải là dòng điện lưu ? Nó thật sự có sinh mệnh ?

Long Nhất tĩnh tâm dần dần hồi ức lại khi dòng điện lưu tiến nhập vào cơ thể thì hắn cảm thụ được một loại sinh mệnh lực. Toàn thân trên dưới lập tức tê liệt, Long Nhất cảm thụ được những phân tử điện thực sự đang tồn tại, hắn đột nhiên chuyển động tay một đạo điện lưu dày đặc lập tức xạ xuất. Loại cảm giác này … thật sự sảng khoái.

Chính khi Long Nhất đang muốn tiếp tục nghiên cứu thì bên ngoài nhà giam có một âm thanh kim loại ma sát tiếp xúc vào nhau vang đến, giống như là tiếng những bộ phận của áo giáp trên đường di chuyển va chạm vào nhau gây ra vậy.

“Hmm, sao Điện thần thạch lại mở nhỉ ? Đỡ cho ta một phen công phu.” Từ phía ngoài truyền lại một âm thanh trầm hùng.

Cùng lúc đó một tiếng động nhỏ vang lên, cánh cửa bằng kim loại liền chuyển động. Một đội binh sĩ mặc giáp phục từ đầu đến chân xuất hiện trước mắt Long Nhất. Từ người bọn họ phát tán sát khí vô cùng trầm trọng, đó tuyệt đối là loại sát khí chỉ những chiến binh đã thực sự kinh qua huyết tinh nơi sa trường mới có thể sản sinh ra được, hơn nữa thực lực họ cũng cực mạnh. Long Nhất âm thầm giới bị toàn thân.

“Tây Môn thiếu gia, chúng ta phụng lệnh Tây Môn gia chủ đến đón thiếu gia rời khỏi đây. Thiếu gia mau đi với bọn ta.” Vị đội trưởng đưa ra một khối kim bài phía trên dùng chữ viết của Thương Lan đại lục khắc hai chữ lớn Tây Môn như rồng bay phượng múa, giọng điệu của hắn tuy cung kính nhưng trong mắt lại hiện lên sự khinh miệt.

Từ kí ức Long Nhất biết rằng đó là lệnh bài tối cao của Tây Môn gia tộc chỉ có gia chủ mới có quyền sử dụng. Xem ra Tây Môn Vũ cha hắn đã tới để cứu nhi tử, có điều lão không biết linh hồn nhi tử của mình đã sớm hồn phi phách tán rồi.

Đối với ánh mắt khinh miệt của vị đội trưởng Long Nhất không hề để trong lòng vì đối tượng bị khinh miệt là Tây Môn Vũ đã chết rồi chứ không phải hắn. Mặc trên người khải giáp giống như bọn binh sĩ Long Nhất cùng tiểu đội rời khỏi nhà giam, lúc đó hắn mới biết quy mô của nhà giam lớn đến như thế nào. Nhà giam được xây dựng phía dưới lòng đất trong đó có rất nhiều phòng giam chia làm nhiều khu vực không thể biết được hết. Phòng giam giống như cái đã giam hắn thì chỉ có năm phòng, chỉ những tội phạm có thực lực khủng bố và lực phá hoại siêu cường mới bị giam vào đó. Thật không nghĩ là hắn lại được hân hạnh giam vào loại lao phòng như vậy.

Lên đến mặt đất, Long Nhất được đội ngũ giáp sĩ hộ tống rời khỏi thành. Tuy rằng trong não của Tây Môn Vũ cũng có những kí ức về Đằng Long Thành nhưng khi thực sự đi vào trong đó thì nội tâm hắn cảm thấy tòa thành này thật hùng vĩ và phồn hoa. Kiến trúc của Đằng Long Thành giống như kiến trúc của Trung Quốc vào thời Đường, khí thế bức nhân nhưng cũng tinh tế khiến cho người khác phải mê mẩn.

Rời khỏi của thành đi được một đoạn dài, vị đội trưởng dẫn đầu bỗng ra dấu dừng lại rồi quay sang Long Nhất nói:” Tây Môn thiếu gia, gia chủ và phu nhân đang chờ phía trước thiếu gia đến đó gặp họ đi.”

Long Nhất gật đầu thuận tiện nhìn luôn phương hướng phải đi tới. Không xa đó là một tòa đình, trong đình có bốn người đang đứng. Một người là trung niên nhân có khuôn mặt uy nghiêm mặc tử sắc trường bào, râu dài phất phơ theo gió; một người là mĩ phụ cực kì xinh đẹp dáng vẻ tôn quý; một thanh niên tướng quân thân mặc hắc sắc khải giáp mày kiếm mắt sao; cuối cùng là một tiểu thư mặc bạch bào đẹp tựa thiên tiên.

Biết rằng đó chính là bản thân phụ mẫu và huynh muội, Long Nhất cước bộ bỗng chậm lại, hắn không biết phái đối diện với bọn họ như thế nào. Mặc dù đó chính là những thân nhân thân thiết nhất của hắn nhưng đối với linh hồn của Long Nhất tuyệt vô cùng xa lạ.

6. Chương 6: Siêu Cấp Không Gian Giới Chỉ

“Nghiệt súc, còn chờ gì mà không nhanh tới đây.” Tây Môn Nộ nhìn Long Nhất vẫn chần chừ phía xa chưa chịu đến gần tức giận gầm lên.

Long Nhất âm thầm hít vào một hơi, sự việc đã đến nước này thì hắn phải tiếp tục đóng kịch thôi. Từ bé đã là cô nhi không hề có phụ mẫu huynh muội chăm lo cho nên trong lòng Long Nhất bỗng nổi lên một trận kích động.

Nhanh chóng đi vào bên trong đình, Long Nhất hạ mũ xuống hành lễ với Tây Môn Nộ và Đông Phương Uyển. Đông Phương Uyển nhìn nhi tử đã vài ngày không được tắm rửa tây uế nên đầu tóc rối bù. Nàng đưa tay lên vết bẩn trên mặt con trai, trên mặt nàng hai hàng lệ lập tức tuôn rơi.

“Xú tiểu tử này, kinh qua lần giáo huấn này chắc con cũng nhận được bài học rồi chứ, mấy ngày qua con cũng chịu khổ không ít rồi.” Đông Phương Uyển nhón chân lên dùng tay áo lau mặt cho nhi tử trong mắt tràn đầy sự từ ái.

Long Nhất như bị lôi điện kích trúng đứng bất động ngây ngốc tại đó. Hắn từ bé đã chịu khổ bao nhiêu năm vì quốc gia phụng sự trải qua biết bao nguy hiểm. Mỗi lần thụ thương hắn chỉ biết âm thầm gặm nhấm nỗi đau mà không có ai quan tâm đoái hoài đến cả.

“Nương thân.” Long Nhất trầm giọng nói, thanh âm có sự cảm động, đây là cái mà người ta thường nói là cốt nhục thân tình chăng ? Quả thật là khiến cho con người cảm thấy ấm áp đến nao lòng.

“Được rồi hai mẹ con đừng âu yếm nhau nữa, thời gian không còn nhiều. Vũ nhi, con qua đây.” Tây Môn Nộ hơi nôn nóng nói.

Long Nhất lại gần trước mặt Tây Môn Nộ nói:”Phụ thân có việc gì phân phối cho nhi tử ạ ? “

Tây Môn Nộ đưa ra Tử tinh tạp trầm giọng nói:” Đây là thẻ bài chứng minh cho thân phận mới của con, trong đó cũng có một vạn tử tinh tệ, con sử dụng cẩn thận có thể đủ cả đời."

“Đa tạ phụ thân.” Long Nhất tiếp qua Tử tinh tạp, hắn biết rằng đây là thẻ bài chứng minh thân phận thông dụng tại Thương Lan đại lục đồng thời cũng là thẻ tài khoản tại tiền trang. Một vạn tử tinh tệ tương đương với tài sản của đại tài phú một phương. Theo phương thức tính toán thì một tử tinh tệ bằng một nghìn kim tệ, một kim tệ bằng một nghìn ngân tệ, một ngân tệ bằng một nghìn đồng tệ. Một gia đình bình thường thu thập một năm đại khái vào khoảng mười kim tệ, như vậy cũng có thể tưởng tượng được một vạn tử tinh tệ có giá trị lớn đến mức nào.

Tây Môn Nộ lại tiếp tục lấy chiếc giới chỉ có hình hoa mai đang đeo trên tay xuống, trầm ngâm hồi lâu rồi lão đeo nó vào ngón vô danh bàn tay trái của Long Nhất.

“Phụ thân, không gian giới chỉ đó người cũng cấp cho nhị đệ ạ ? “ Tây Môn Thiên nhìn thấy phụ thân dường như có chủ ý cấp chiếc không gian giới chỉ cho nhị đệ mà bình thường trong mắt hắn chỉ là phế vật tâm lý liền cảm thấy bất bình. Không gian giới chỉ tuy rằng rất trân quý nhưng bằng vào tài lực của Tây Môn gia tộc thì mua vài cái không gian giới chỉ thì không phải vấn đề lớn, vấn đề là chiếc không gian giới chỉ trên tay Tây Môn Nộ là Mai giới chỉ không phải là không gian giới chỉ bình thường. Ngoại trừ dung lượng lưu trữ siêu cấp thì nó còn có khả năng tăng đấu khí của bản thân lên thêm ba thành, nói rằng giá trị liên thành thì cũng chưa đủ để diễn tả độ trân quý của nó.

Tây Môn Nộ trừng mắt nhìn Tây Môn Thiên một cái khiến hắn không dám tiếp tục đoạn lão quay sang Tây Môn Vũ nói:” Ta cấp cho con thứ đó sẽ giúp ích cho con nhiều, hi vọng con biết cân nhắc sử dụng mọi thứ hợp lý. Thời gian đến rồi, con lên đường bình an.”

“Nhị đệ, đệ bảo trọng. Không có gia tộc bảo hộ vạn sự đệ phải cẩn trọng khi hành động.” Tây Môn Thiên vỗ vai Long Nhất, khuôn mặt lo lắng nhưng không hề có vẻ bất nhẫn khi biệt li. Kì thực mà nói thì trong lòng hắn đã mong sớm sẽ có một ngày như thế này. Bao năm trôi qua mặc dù là trưởng tử của Tây Môn gia tộc hơn nữa từ nhỏ đã được mọi người xưng tụng là thiên tài nhưng phụ thân đối xử với tên đệ đệ ngoan liệt bất kham đó lại thập phần quan tâm. Hiện tại tên phá hoại này đi khỏi hắn đã có thể an tâm vị trí Tây Môn gia chủ chắc chắn đã nằm trong tay không chệch đi đâu được.

“Nhị ca, huynh lên đường bình an.” Tây Môn Vô Hận nhẹ giọng nói. Đối với nhị ca này nàng không hề có một điểm cảm tình thậm chí còn ghê tởm phi thường. Trong tâm lý nàng thì Tây Môn Vũ là tên súc sinh không thể sai được. Nàng vĩnh viễn không thể quên được vào một đêm hai năm trước chính vị ca ca này uống rượu say đã xâm nhập vào khuê phòng của nàng khi nàng đang ngủ muốn gây ra việc nhân thần đều công phẫn. Nếu không phải thị nữ cản lại thì bản thân thanh bạch của nàng chắc đã bị hủy trong tay hắn.

Nhìn thấy sự vẻ lãnh đạm của ca ca và muội muội Long Nhất cảm thấy tâm lý không được thoải mái trong lòng thôi thúc phải làm gì đó. Hắn bước tới ôm Tây Môn Thiên vào lòng, thủ chưởng vận khởi Ngạo Thiên Quyết vỗ vào lưng Tây Môn Thiên phách phách tình cảm nói:” Đại ca, nhị đệ vô năng. Từ nay về sau Tây Môn gia tộc trông cậy vào huynh, phụ thân và mẫu thân nhờ huynh chăm sóc.”

Tây Môn Thiên bị Long Nhất ôm cảm thấy huyết khí nổi lên, không khí trong phổi tựa hồ bị áp lực xuất phát hết ra ngoài, một cơn đau nổi khiến khuôn mặt anh tuấn đã biến thành đỏ lừ. Phụ thân ở phía trước nên hắn tuyệt đối không dám sử dụng đấu khí để đẩy tên nhị đệ không chút hảo ý này ra.

Thả Tây Môn Thiên ra, Long Nhất lại sử dụng tốc độ nhanh chóng ôm Tây Môn Vô Hận vào lòng, đại thủ đặt trên mông nàng xoa nhẹ và véo một cái rồi thần tốc phóng khai.

“Phụ thân, mẫu thân, con đi đây.” Long Nhất huy thủ, chuyển thân tiêu sái hướng về phía trước đi tới.

Tây Môn Vô Hận khuôn mặt tinh anh lúc trắng lúc hồng, dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác nhìn bóng ảnh Long Nhất đi xa dần trong lòng phẫn hận nói:” Đừng để ta gặp lại, vĩnh viễn đừng bao giờ để ta gặp lại, nếu không ... ... “

Long Nhất cuồng tốc phi hành, nghĩ lại hành vi lúc vừa rồi của mình đối với Tây Môn Vô Hận bất giác phiền muộn, bản thân mình biến thành háo sắc từ lúc nào vậy, trên danh nghĩa đó chẳng phải là muội muội của mình à. Chẳng nhẽ linh hồn của Tây Môn Vũ lưu lại có vấn đề ? Long Nhất nghĩ về vấn đề đó nhưng lại lập tức hướng sự chú ý sang chiếc không gian giới chỉ ở tay trái. Có kí ức của Tây Môn Vũ hắn đương nhiên biết chiếc Mai giới chỉ này trân quý thế nào. Đấu khí tăng lên thêm ba thành, ha ha, như vậy có thể khiêu chiến với người cao cấp hơn mình. Xem ra Tây Môn Nộ đối với tên nhi tử không ra gì của mình cũng quan tâm đấy chứ.

Nhìn chiếc giới chỉ một lát, Long Nhất âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Trong không gian đầu tiên hắn thấy một giá sách lớn trên đó có đủ các loại thư tịch trong đó các thư tịch về ma pháp đấu khí chiếm đại đa số, ở không gian thứ hai hắn nhìn thấy các loại khoáng thạch tài liệu, không gian thứ ba là các loại vật phẩm dùng để sinh hoạt hàng ngày, tất nhiên có cả giường để nằm ngủ dường như là chuyển cả phòng ngủ của hắn vào đó vậy. Ngoài ra còn có hai ô không gian để trống. Long nhất hoàn toàn hiểu rõ cơ cấu của chiếc không gian giới chỉ này, năm không gian này mỗi cái có diện tích cả trăm mét vuông thực sự là vô cùng xa xỉ bởi vì một không gian giới chỉ bình thường chỉ khoảng hai ba mét vuông, cao cấp lắm cũng không quá mười mét vuông.

Người có tiền quả khác với bình thường, cả đi đường cũng cảm thấy thoải mái. Long Nhất chợt thở dài, đột nhiên nhớ đến khi đó bị huynh đệ của Long Tổ và hơn trăm sát thủ của Nhật Bản truy sát ngày đêm thật là thảm. Hắn hiện tại trải qua những kinh nghiệm mới như một giấc mộng, đầu tiên bị lôi điện đánh trúng bay đến thế giới này, hơn nữa linh hồn lại chiếm hữu cơ thể người khác, tiếp đó là cưỡng gian công chúa. Những việc đó đơn giản thật là bất khả tư nghị.

7. Chương 7: Ma Pháp Thiên Tài

Long Nhất từ không gian giới chỉ xuất ra một bộ cẩm y trường bào thay cho bộ khải giáp đang mặc trên người rồi trực tiếp theo đường lớn tiến tới. Cuồng Long đế quốc hiển nhiên không thể ở lại, bây giờ phải đi đâu? Đi về phía bắc đến Ngạo Nguyệt đế quốc, về phía nam là Nạp Lan đế quốc hay là đến biên giới để tới những tiểu quốc gia ? Cho dù bản thân có làm gì thì cũng sẽ không có chuyện hắn sẽ dùng một vạn tử tinh tệ để chi dùng cả đời, đó không phải tính cách của Long Nhất.

Tính toán hồi lâu Long Nhất vẫn không có chủ ý. Hắn quyết định sẽ không nghĩ nhiều, trước hết sẽ đến những dong binh công hội [1] ở các thành thị phụ cận để trở thành một dong binh đối mặt với những nhiệm vụ mạo hiểm để huấn luyện năng lực bản thân. Ngạo Thiên Quyết chỉ có trong thực chiến mới có thể tinh tiến và củng cố.

Thương Lan đại lục có rất nhiều chức nghiệp công hội như ma pháp sư công hội, dong binh công hội, chiến sĩ công hội, đạo tặc công hội và nhiều nữa. Mỗi công hội tại mỗi thành thị của quốc gia đều có cứ điểm. Công hội của mỗi quốc gia đều hình thành nên một hệ thống riêng biệt và đối địch với công hội đồng chức nghiệp của các quốc gia khác.

Long Nhất chú ý đến giới chỉ trên tay trái đột nhiên nhớ rằng chiếc giới chỉ này có khả năng tăng đấu khí lên thêm ba thành, tại sao bản thân không thử xem tác dụng thế nào ? Tiện thể thử xem đấu khí và nội công của Trung Hoa có gì khác biệt ?

Long Nhất từ không gian giới chỉ xuất ra một thanh cự kiếm dài bằng nửa thân người hét lên một tiếng vận khởi Cuồng long đấu khí sử dụng chiêu Cuồng long trảm xuất ra. Long Nhất cảm thấy trong không khí năng lượng thần tốc tụ lại trên thân thể, một đạo lam sắc đấu khí mang long hình với khí thế cuồng bạo công tới cây đại thụ phía trước.

Kiếm mang nhập vào trong cây đại thụ, vài giây sau từ bên trong phát ra một tiếng oanh tạc lớn thân cây đã bị nát vụn, uy lực vô cùng khủng bố.

Xem ra đấu khí tại thế giới này không cần phải nói nhiều, ít nhất cũng lợi hại như đệ nhất tầng Ngạo Thiên Quyết của ta. À khoan đã, có chỗ không đúng. Theo như kí ức thì Tây Môn Vũ chỉ là một trung cấp chiến sĩ tại sao hiện giờ bản thân lại có thể phát xuất đạm lam đấu khí ? Long Nhất thầm nghĩ việc đó rất tốt, hiện tại với những điều kì quái phát sinh trên bản thân thì hắn đã không còn thấy lạ lùng nữa.

Long Nhất hồi tưởng lại nguyên lí phóng xuất đấu khí khi đó phát hiện rằng đấu khí và nội công có sự khác biệt rất lớn. Nội công là từ phía trong phát ra ngoài còn đấu khí lại hoàn toàn tương phản. Tuy rằng nội công tại sơ kì uy lực không bằng đấu khí nhưng các tầng nội công sẽ còn tiến xa nữa, đấu khí không thể so sánh được với các loại bí kĩ thần bí tu luyện nội công của Trung Hoa uy lực càng về sau càng tăng lên vô cùng.

Nếu như có thể sử dụng Cuồng long đấu khí kết hợp cùng với Ngạo Thiên Quyết thì kết quả sẽ thế nào nhỉ ? Nội ngoại kết hợp thì uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Long Nhất muốn suy nghĩ thêm về vấn đề đó nhưng hiện tại hắn không có thời gian để nghiên cứu vì hắn đang rất muốn tìm hiểu về phương pháp công kích thần kì của thế giới này là ma pháp. Đối với thủ đoạn công kích hoa lệ mang uy lực siêu tuyệt này Long Nhất cảm thấy hứng thú phi thường. Hắn từ giá sách trong không gian giới chỉ xuất ra một quyển sách ma pháp nhập môn và đọc ngấu nghiến.

Long Nhất không hề ý thức được rằng hiện tại hắn đang đọc quyển sách với tốc độ rất nhanh. Nói rằng hắn đọc qua loa thì không đúng bởi vì hiện tại hắn đã hoàn toàn chìm trong thế giới ma pháp có điều hắn không hề ý thức được điều đó mà thôi.

Không lâu sau Long Nhất đóng quyển sách lại và thở ra một hơi. Thì ra phóng xuất ma pháp chủ yếu là sử dụng tinh thần lực dẫn động các ma pháp nguyên tố trong không khí từ đó sản ra các hiệu quả và uy lực khác nhau. Dẫn động được ma pháp nguyên tố trong không khí chủ yếu dựa vào tinh thần lực yếu hay mạnh, kết hợp với các loại ma pháp nguyên tố ít nhiều có trong bản thân để thi triển. Ma pháp sư hàng ngày phải tu luyện tinh thần lực để kết hợp với ma pháp nguyên tố trong cơ thể.

Điều kiện để tu luyện ma pháp chủ yếu là phải có ma pháp thể chất tương ứng để có thể kết hợp với các loại ma pháp nguyên tố tương ứng với thể chất. Ví dụ như người có hỏa tính thể chất có thể tu luyện hỏa hệ ma pháp, các hệ ma pháp khác chỉ dừng lại ở giai đoạn sơ cấp. Người có ma pháp thể chất thông thường ngàn người mới có một hơn nữa chất lượng lại khác nhau vì vậy ma pháp sư tại đại lục có địa vị cao phi thường. Người có hai thuộc tính ma pháp thể chất lại càng hiếm, nhân vật đó cơ bản có thể gọi là quốc bảo. Long Linh Nhi bị Long Nhất cưỡng gian chính là người có hỏa hệ và thổ hệ song thể chất.

Long Nhất đối với bản thân là ma pháp thể chất nào hoàn toàn không rõ, hắn chỉ biết rằng tinh thần lực của mình tuyệt đối không yếu.

“Có thể mình cũng nên thử xem sao.” Long Nhất lẩm bẩm, trong đầu hiện lên các pháp chú ngữ của ma pháp sơ cấp nhập môn.

Đầu tiên là thử qua hỏa hệ, Long Nhất trong đầu hiện lên chú ngữ của ma pháp sơ cấp Hỏa cầu thuật bèn niệm chú:” Hỏa thần vĩ đại, thỉnh ... ách ... “

Long Nhất vừa niệm chú thì thanh âm đột nhiên đình chỉ, hắn chấn kinh nhìn vào hỏa diễm cầu có kích cỡ vừa phải trên tay mình không thể nói tiếp. Hắn hoàn toàn chưa niệm xong chú ngữ, hơn nữa trong sách nói là khởi đầu chỉ cần có thể xuất ra một đốm lửa đã là thành công lắm rồi sao của hắn lại lớn như vậy.

Hỏa cầu vì không được tinh thần lực của Long Nhất điều khiển nên biến mất trong không khí chỉ để lại một làn khói phiêu khứ trong không trung.

Long Nhất tỉnh lại, chẳng lẽ trong đầu hắn đã tự niệm thành chú ngữ ? Hắn tự niệm chú ngữ trong đầu ngoài miệng chỉ nói: “Hỏa cầu thuật”

Không ngoài dự đoán, một tiểu hỏa cầu lại xuất hiện trên tay hắn. Thực hiện đúng như những gì trong sách đã viết, hắn nhắm vào một cây đại thụ rồi ném hỏa cầu đi. Hỏa cầu vẽ lên một lộ tuyến hoa mĩ rồi trực tiếp công kích vào đại thụ. Hỏa hoa tung tóe khắp nơi, hỏa cầu đã lưu lại trên thân cây đại thụ một dấu ấn bị thiêu cháy trước khi tiêu thất.

“Dùng cái này phóng hỏa và giết gà thì tốt, giết người thì miễn cưỡng quá.” Long Nhất nhẹ giọng nói, đúng là ma pháp sơ cấp uy lực chỉ hữu hạn thôi à.

Sau khi trải qua thí nghiệm đó Long Nhất đối với thiên phú ma pháp của bản thân vô cùng mãn ý, cao hứng muốn tiếp tục thử các ma pháp khác.

“Thủy cầu thuật.” Long Nhất nhẹ giọng niệm chú ngữ, hắn cảm thấy thủy nguyên tố trong không khí thần tốc tụ tập lại và một quả đại thủy cầu xuất hiện.

“Chiếu minh thuật.” Long Nhất lại niệm sơ cấp ma pháp của quang hệ, một quang cầu bạch sắc nhu hòa xuất hiện trên tay hắn.

“Thổ thuẫn thuật.” Từ dưới đất trồi lên một cột đất ngay phía trước mắt hắn.

Sách nhập môn ma pháp tịnh không có ám hệ ma pháp và vong linh ma pháp vì hai loại ma pháp này là ma pháp bị cấm. Một khi phát hiện có người sử dụng hai loại ma pháp này thì ngay lập tức sẽ bị các thành viên của các chức nghiệp công hội trên đại lục truy sát tập thể. Còn tinh thần ma pháp và không gian ma pháp thì trong sách chỉ có nói sơ qua chứ không hề có chú ngữ.

“Ta có thể sử dụng các loại ma pháp sơ cấp, chẳng nhẽ ta có ma pháp thể chất của cả bốn hệ ? “ Long Nhất tự nói trong lòng, nghĩ đến mình có khả năng là thiên tài ma pháp đầu tiên tại Thương Lan đại lục có bốn hệ ma pháp hắn hưng phấn chỉ muốn kêu to lên để phát tiết cảm xúc trong lòng.

8. Chương 8: Mĩ Nhân Mộc Dục

Sau thời khắc hưng phấn Long Nhất dần trấn tĩnh lại. Việc hắn không niệm chú ngữ mà có thể phóng sơ cấp ma pháp tuyệt không nói lên điều gì cả vì ma pháp sư của mỗi hệ đều có thể thi triển ma pháp sơ cấp của các hệ khác. Hắn chưa từng trải qua việc ma pháp nguyên tố tụ tại cơ thể nên trung cấp ma pháp không thể phóng xuất ra. Vì vậy không thể khẳng định được rằng hắn có ma pháp thể chất của cả bốn hệ.

Mặt trời dần lặn về phía tây, ánh tà dương chiếu khắp nơi khiến toàn bộ thế giới như chìm trong sự nhu hòa và mông lung.

Vì không rõ tình huống tại Đằng Long Thành giờ thế nào nên Long Nhất tịnh không dám đi trên đường mà lớn chỉ dám đi theo tiểu lộ để đến đại thành Quang Minh thành nằm ở phía bắc của Cuồng Long đế quốc. Quang Minh thành ở phía bắc là nơi thương nhân buôn bán tấp nập, trình độ phồn hoa so với Đằng Long thành không kém bao nhiêu. Truyền thuyết nói rằng Quang Minh thần đã từng tới nơi này vì vậy được gọi là Quang Minh thành.

Long Nhất khinh khỉnh khịt mũi, đối với các loại mê tín tin thần thánh lộng nhân này hắn tịnh không hề có chút kính trọng nào. Sở dĩ hắn chọn Quang Minh thành là vì ở đó có dong binh công hội lớn nhất Cuồng Long đế quốc, các loại nhiệm vụ theo đẳng cấp cũng nhiều phi thường từ đẳng cấp tối cao là SSS đến thấp nhất là F đều có.

“Hmm, xem ra hôm nay phải nghỉ ngoài trời rồi, lão đầu tử trong giới chỉ cấp cho ta nhiều thứ như vậy sao lại không nghĩ đến chuyện cấp cho ta thức ăn nhỉ ? ”. Long Nhất dừng chân lẩm bẩm, hiện tại nội lực của hắn tiêu hao cũng nhiều, cơn đói lại nổi lên vô cùng lợi hại. Nghĩ lại thì từ khi đến thế giới này hắn đã được ăn cái gì vào bụng đâu. Tây Môn Nộ thật là, trong không gian giới chỉ vật dụng sinh hoạt nhiều như vậy mà lại không hề có vật thực gì cả, không biết lão nghĩ gì trong đầu nữa.

Bụng sôi lên sôi ùng ục, Long Nhất như một con sói đói mồi âm thầm tiến lại gần một con thỏ hoang vừa phi từ trong rừng ra. Đang đói muốn chết, Long Nhất vui mừng lại gần vận khởi thân pháp Càn Khôn Đại Na Di truy thẳng tới con thỏ phía trước đáng tiếc là vì nội lực bị tiêu hao nghiêm trọng nên hắn không thể đuổi kịp con thỏ.

Khi Long Nhất định bỏ buộc thì con thỏ hoang đột nhiên dừng lại, từ miệng nó phóng ra một quả hỏa cầu hướng thẳng về nhân loại không ngừng truy theo nó nãy giờ phát tiết.

Không kịp đề phòng Long Nhất đành phải lăn mình sang một bên để tránh hỏa cầu. Từ kí ức hắn biết rằng con thỏ này là ma thú cấp F gọi là hỏa thỏ. Hỏa thỏ có khả năng sử dụng hỏa cầu thuật, thịt rất ngon có điều vì tốc độ rất nhanh nên ít người bắt được nó. Tại phạn điếm thì một đĩa thịt thỏ cũng tốn hơn trăm ngân tệ.

“Ma pháp ? Sao ta lại ngốc thế nhỉ ? Nó có thể phóng ma pháp chẳng nhẽ ta lại không thể ? Đuổi theo nó nãy giờ thật là ngu ngốc.” Long Nhất vỗ vỗ đầu, nuốt nước bọt ừng ực hướng về mĩ vị phía trước.

Hỏa thỏ thấy một kích không trúng liền ngầng cao đầu, ba quả hỏa cầu liên tục hướng tới Long Nhất. Có điều như vậy làm sao có thể kích trúng được một khi Long Nhất đã có chuẩn bị ?

“Xem thủy cầu thuật của ta đây.” Long Nhất hét lên, từ tay một quả thủy cầu hướng thẳng tới phía trước vô tình trong đó sử dụng nội lực của Ngạo Thiên Quyết nên thủy cầu bay với tốc độ nhanh vô cùng kích thẳng vào đầu của hỏa thỏ.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Long Nhất, hỏa thỏ là hỏa chúc tính thiên sinh bị thủy tính chế ngự. Liên tục bị hai quả thủy cầu của Long Nhất kích trúng nên toàn thân nó mềm nhũn nằm lăn ra đất không hề có khí lực để đào tẩu.

Mang hỏa thỏ đến một nơi có suối chảy qua, Long Nhất sử dụng nước suối để tẩy sạch nội tạng và da của nó rồi sử dụng một thanh gỗ xuyên qua thân để nướng lên. Tiền thế Long Nhất hay phải xuất ngoại làm nhiệm vụ nên thường phải tự kiếm thức ăn trong hoang dã để sinh tồn. Nướng thịt là một bản lĩnh đặc biệt của hắn, năm đó nha đầu Long Thất thường ngày cũng đều kiếm hắn để thưởng thức món ăn do hắn làm.

Nghĩ đến Long Thất, Long Nhất lại thở dài một tiếng, có lẽ nàng cũng đã đầu thai chuyển thế rồi.

Nướng thỏ cũng cần một khoảng thời gian, Long Nhất mấy ngày nay chưa hề tắm gội chỉ chăm chú đi trên đường hiện tại bên cạnh lại có dòng suối nên hắn nghĩ đến chuyện tắm gội.

“Cái gì vậy nhỉ ?” Khi Long Nhất đang lau mặt thì hắn nhìn thấy từ thượng nguồn từ từ trôi xuống một mảnh vải mầu phấn hồng. Hắn liền chuyển thân nắm lấy xem xét.

“Nội y của nữ nhân ? “ Long Nhất xem xét một lúc rồi kinh ngạc thốt lên. Hắn tuyệt đối không thể nhận sai được, từ kí ức của Tây Môn Vũ hắn biết rằng đây là sản phẩm cao cấp của Lệ Nhân Phường thường được các mĩ nữ trứ danh của Thương Lan đại lục sử dụng, người thường không thể mua được.

“Cái địa phương quái quỷ này trước sau không hề có nhà trọ nào cả, chẳng nhẽ đầu nguồn đang có người đang tắm ?” Long Nhất vừa đoán vừa tưởng tượng, cảnh tượng đó làm hắn vô cùng hưng phấn. Nghĩ mà xem tại nơi hoang dã này lại có một đại mĩ nhân lõa thể đang tắm trong làn nước … …

Long Nhất không hề phát phát giác rằng hắn so với trước đây hiếu sắc hơn rất nhiều. Tiền thế Long Nhất xuất ngoại làm nhiệm vụ thường xuyên gặp các loại mĩ nữ tiếp cận, thậm chí còn ngủ chung giường nhưng không bao giờ “đói khát” như hiện tại.

Long Nhất cầm nội y đưa lên mũi ngửi, một mùi hương nữ nhân nhẹ nhàng từ mũi trùng nhập vào trong tâm trí hắn, mùi hương đó như mĩ tửu bất giác tản khai trong tâm lý, làm cho con người bồi hồi vô cùng.

“Cực phẩm, cực phẩm à. Thanh đạm như hoa nhài, hương thuần như mĩ tửu.” Long Nhất lẩm bẩm, kì thực luận điệu hắn vừa nói là từ ký ức của Tây Môn Vũ mà ra. Không biết vì sao trong ký ức của Tây Môn Vũ thì các phương diện khác đều không rõ ràng lắm nhưng nói về phương diện mĩ nữ thì hắn lại khắc cốt ghi tâm.

Nhìn thịt thỏ nướng cũng cần một khoảng thời gian nữa mới chín, Long Nhất cuối cùng cũng không nhịn được dụ hoặc mà theo thượng nguồn phi tới. Vài phút sau xuất hiện trước mắt của Long Nhất là một thác nước cao khoảng mười mét có lẽ là nơi nữ tử đang tắm gội.

Long Nhất bàn chân nhẹ thàng tiến tới. Có hai cây đại thụ yểm hộ hắn nhanh chóng tiến tới phía trước.

Đột nhiên Long Nhất đứng sững lại, toàn thân chấn động nhìn về phía trước. Hắn há hốc mồm nắm chặt nữ tính nội y trong tay, khuôn mặt vô cùng kinh hãi.

Trong hồ nước là một tuyệt thế mĩ nữ đang tắm, mái tóc dài của nàng buông xuống vai bờ vai trắng trẻo mềm mại thanh khiết, làn da đó dường như muốn làm ĩ ngọc trong thiên hạ phải thất sắc. Mặc dù Long Nhất chỉ có thể nhìn từ một phía của mĩ nữ nhưng như vậy lại càng dụ hoặc và hấp dẫn hắn. Long Nhất chưa từng nhìn thấy một mĩ nhân nào hấp dẫn như vậy, toàn thân nàng phát tán một ánh sáng thánh khiết, khiến cho con người sản sinh ra ý niệm tôn sùng.

Thiếu nữ dùng hai tay vốc nước lên, nhẹ nhàng để làn nước chảy khắp ngọc thể. Khi đôi tay nàng đưa lên ngọc nhũ kiêu hãnh của nàng liền đập vào mắt của Long Nhất, hạt anh đào màu phấn hồng khiến cho khí huyết của hắn sôi sục, hạ thân tất nhiên là nhất trụ kình thiên.

Ực, Long Nhất nuốt nước bọt hai mắt hồng lên giống như một con sói đói khát đang muốn ăn tươi nuốt sống ngọc thể của tiên nữ.

9. Chương 9: Tiết Độc

Bầu trời ảm đạm hạ xuống, tịch dương tại chân trời chỉ còn lại hào quang nhàn nhạt, vừa đúng chiếu tới trên người thiếu nữ trong hồ nước, làm thiếu nữ thêm một tầng mông lung mỹ lệ, hiện được thêm vẻ mê người.

Long Nhất nắm chặt lấy quyền đầu, toàn thân rung nhè nhẹ, huyết mạch của hắn bổng như có một động tưởng cường liệt muốn phóng qua đè lấy thiếu nữ, trên nữ thân thể tuyệt mỹ đó tung hoành dày vò . Nhiều giọt mồ hôi từ trán chảy xuống, hai mắt của Long Nhất như mơ hồ đi.

Vì cái gì ? Vì gì mà lực tự kềm chế của mình lại như thế này ? Long Nhất trong lòng thầm than, vừa mới có loại ý niệm tà ác trong đầu thì tựa như là giống như bản năng của thân thể, đã thấm sâu vào trong huyết dịch cốt tủy .

Lách tách một lọat âm thanh của nước, Long Nhất xoay mắt nhìn lại, nhãn tình lập tức biến thành âm u trở lại, nguyên là thiếu nữ bổng rẻ nước bước ra, cả một ngọc thể trong suốt lộ ra trong không khí . Ngọc nhũ trong suốt đó như chén ngọc kháp lên, đỉnh nhọn của ngọc nhũ vì có gió nhẹ thổi qua nên co rút lại chỉa lên, hơi nhẹ rung, tiểu phúc như là một mặt kính sáng sạch trơn nhẵn, Long Nhất ráng tưởng tượng ra xúc cảm trơn tuột muợt mà đó . Cặp chân ngọc của nàng thon dài ưu mỹ, phát tán ra vẻ sáng bóng như ngà voi, ghê gớm nhất là từ phía bên hông Long Nhất nhìn thấy một giải đất nhỏ tam giác có lông mọc cuốn lên, làm mạch máu của hắn muốn nổ tung ngay lên, dục hỏa bùng lên.

Uyết hầu của Long Nhất lên xuống họat động, chân phải không chịu khống chế tiến tới một bước nhỏ, quá mê người rồi, hắn đã nhanh chóng chịu hết nổi .

Thiếu nữ từng bước từng bước khoan thai tiến tới bên bờ, tiễu yêu nhè nhẹ lắc qua lắc lại, phong tư vô hạn, ngọc nhũ theo bước đi chạy lên chạy xuống, lắc một lúc làm tim của Long Nhất muốn nhảy ra ngoài .

“Chao ôi.” Thiếu nữ tại đống y phục của mình trên bờ hồ đang bới lên, như là tìm không ra nội y xát thân của mình. Thiếu nữ bất lực cũng vẫn không thấy gì, lúc này khí trời không quá nóng, mặc áo khoác ngoài không lót nhìn không ra.

Long Nhất thấy thiếu nữ bắt đầu xỏ chân mặc quần, chiếc quần vải bố này rỏ ràng tiệp với nội y mình đang cầm trong tay. Long Nhất bắt đầu thở mạnh lên, tay phải cầm nôi y áp lên kiên tĩnh hạ thể mình (chắc đang chào cờ).

Thiếu nữ từng món y phục mặc lên, tiết lộ ra ánh xuân quang, tay phải của Long Nhất động tác càng lúc càng lớn . Chính tại lúc này, thiếu nữ mặc phủ lên qua đầu một mãnh áo khoác ngoài cuối cùng . Long Nhất như bị sét đánh trúng, Á nhẹ lên một tiếng giả từ vủ khí, trên nội y phấn hồng một mãng bầy nhầy .

“Là ai?” Thiếu nữ nghe được âm thanh vang lên kinh hoảng quát lên.

Long Nhất toàn lực quăng trã lại nội y, thân ảnh như quỷ mị biến mất, như thể là càn khôn đại nã di phát huy tột độ .

Thiếu nữ mặc nhanh y phục, trên thân khởi lên một tầng quang mang khiết bạch, thân hình như phiêu phù trong không trung hướng tới địa phương Long Nhất vừa trốn bay tới . Thiếu nữ sắc mặt tái xanh nhìn thấy một mãnh nội y nằm trên mặt đất, nàng tuy chưa từng có chồng, nhưng không phãi cái gì cũng không biết, bãi trắng sệt trên nội y đó đã nói lên hết tất cả, như thể đã có người lấy y phục xát thân đó của nàng rồi làm chuyện xấu xa, hốc mắt của thiếu nữ đỏ lên thiếu điều muốn rơi lệ.

“Xú hổn đãn, ta sẽ không buông tha cho ngươi.” Thiếu nữ tức quá toàn thân rung lên, nàng đại khái đoán ra là nội y của mình bay đi bị một xú nam nhân nhặt được, rồi nhân tiện nhìn lén mình tắm . Nhưng nàng thế nào cũng nghĩ không minh bạch rốt cuộc là ai đã phá được Thánh Quang Kết Giới mà nàng đã bày ra mà không bị nàng phát hiện, Thánh Quang Kết Giới này là ma pháp cao cấp của Quang Minh Hệ, trừ phi là ma thần kiếm thần, bằng không, không có khã năng một tia động tĩnh cũng không có . Nhưng Thương Lan Đại Lục đã mấy trăm năm chưa có xuất hiện ma thần và kiếm thần, khó nói có thể là cao nhân ẫn thế nào đó? Nghĩ tới bị một lảo quỷ mấy trăm tuổi nhìn thấy thân mình, thiếu nữ càng xấu hổ tức giận thêm.

Long Nhất bay mau trở về chổ cũ, nghĩ tới mình một bên có thể nhìn lén nữ hài tắm, một bên nhặt lấy nội y của nữ hài tự sướng, trong lòng không khỏi có cảm giác xấu hổ nổi lên, hắn đều không biết mình vì gì lại có thể làm ra sự tình không ra gì như vậy .

“ái chà, thân thể đẹp quá, chỉ tiếc là .” Long Nhất lầm bầm lắc lắc đầu, trong tay động tới thịt hỏa thỏ, đã nướng xong không sai biệt lắm . Long Nhất từ không gian giới chỉ lấy ra gia vị cho lên trên thịt, nhất thời mùi thịt mê người đậm đà bốc lên, điều này làm cho Long Nhất nhiều ngày chưa có ăn gì phải nước miếng chảy ròng ròng .

Bẻ nguyên một đùi thỏ để cắn, Long Nhất trong óc bắt đầu xuất hiện ra thân ảnh của thiếu nữ đó . Hắn thở dài một hơi lắc đầu, than lớn đáng tiếc . Nguyên là thiếu nữ đó một bên mặt có một mãng lớn thai ký màu đỏ, nhìn đến thật là phát sợ, thật sự là mặt phai thiên sứ, mặt trái ác ma, nếu như không có mãng thái ký đó thì thật là tốt.

Thai ký ? Thai ký ? Long Nhất đột nhiên giật thót lên, ký ức về Thương Lan Đại Lục một trong tam thánh nữ của Quang Minh Giáo Hội Ti Bích như là mặt trái có một khối thai Ký màu đỏ . Quang Minh Giáo Hội tam thánh nữ phân biệt ra là Cuồng Long Đế Quốc – Đông Phương Khả Hinh, thì là biểu muội mình từng thấy qua, nghe nói từ nhỏ do cơ thể yếu đuối hay bệnh bị Quang Minh Giáo Hoàng Tra Nhĩ Tư thu dưỡng, còn có Nạp Lan Đế Quốc công chúa- Nạp Lan Như Nguyệt, cuối cùng một vị đó là Ngạo Nguyệt Đế Quốc- Ti Bích, ba nàng đều là thiên tài ma pháp của Quang Minh Hệ, trong đó Ti Bích cầm đầu, Nghe nói nàng có thể như đẵng cấp đại ma pháp sư phóng ra thánh quang phổ chiếu, loại này phải là ma đạo sư ma pháp cao cấp mới có tài phóng ra

Nghĩ tới đây, Long Nhất không khỏi hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh, tuy ma pháp Quang Minh Hệ ít có pháp thuật công kích, nhưng tinh không phải không có, thí dụ như quang hệ ma pháp cao cấp quang bạo thuật, niệm chú thời gian ngắn nhưng uy lực thật lớn, nếu như lúc vừa rồi bị Ti Bích bắt gặp, kết quã đó thật là nói không tốt rồi .

“Nơi đây không phải là chổ lưu lại lâu, lên đường quan trọng hơn.” Long Nhất nhét chổ thịt hỏa thỏ còn lại vào không gian giới chỉ rồi đứng lên, lúc này trời đã hoàn toàn tối xầm xuống .

Đột nhiên, vài đạo quang lượng hiện lên trên không trung, mục đích của năm quang cầu là vây Long Nhất vào chính giửa, một người thân mặc kim biên tế tự bào, đầu đội nón cỏ, thân ảnh yểu điệu từ trời đi xuống, không cần đoán cũng biết là Bích Thi không thể nghi ngờ.

Long Nhất trong lòng thầm than khổ, trên mặt không có biểu lộ ra, chỉ nhíu mày hỏi :”không biết ma pháp sư tiểu tỷ có gì sai bảo ?”

Bích Ti dò xét người thanh niên đang bị năng lượng quang cầu của nàng vây vào chính giửa, chung quang mấy dặm đường chỉ có hắn là người sống, nhưng bằng hắn mà có thể xông qua Thánh Quang Kết Giới của mình ư ? từ trên thân hắn cảm thụ không ra ma pháp đấu khí ba động, biểu tình cũng không có gì không đúng, có lẻ không phải hắn .

Kỳ thậ không phải là trên người Long Nhất không có ma pháp và đấu khí ba động, mà là Ngạo Thiên Quyết sau khi tự hành trong kinh mạch vận chuyễn có thể tự động nội liễm khí tức trên người, một người bình thường rất khó nhìn ra.

“Ngươi là ai? Từ nơi nào đến ? vì gì lại ở nơi đây?”Bích Ti âm thanh lạnh lung hỏi, cho dù không phải hắn, nhưng sau khi trãi qua sự kiện vừa rồi nàng đã đối với nam nhân không có nửa điểm hảo cảm.

10. Chương 10: Hốt Du Thánh Nữ

Long Nhất cười lên một trận, nữ nhân này xem ra ưu việt và cường mảnh, ngữ khí câu hỏi vừa rồi đơn giản là không để hắn trong mắt . Long Nhất cười lên hai tiếng quái dị, hai mắt liếc tới bộ ngực cao cao đội lên của Bích Ti, hắn đã sớm đem mô dạng hai ngọc nhũ cực phẩm này khắc vào trong óc, lúc này Ti Bích trong mắt hắn như là không có mặc quần áo vậy

“Á .” Ti Bích cảm thụ được ánh mắt nóng bỏng của Long Nhất, ý thức đưa hai tay lên che lấy ngực, nàng thậm chí nghĩ vì sự tình mình không mặc nội y bị hắn nhìn xuyên được .

Bởi vì Ti Bích tinh thần loạn lên, năm quang cầu trong sát na thời gian biến mất trong không khí, chung quanh đột nhiên biến thành một vùng hắc ám, bốn mắt chớp lên nhìn nhau, hai người đều có một sát na thất thần .

“Sắc lang, ngươi muốn chết .” Ti Bích xấu hổ quá phát giận quát lên, miệng liền nhẹ niệm chú ngữ, hai quang cầu đập tới Long Nhất đang đối diện .

Long Nhất xuất thủ chống đở, quang cầu không nhập nội thể, sản sinh một loại cảm giác thoải mái ấm áp, nguyên là Ti Bích phóng ra là quang hệ sơ cấp trị liệu quang dũ thuật . Vì Long Nhất này đã làm cho Bích Ti sinh ra một tia hảo cảm, truyền ngôn nàng la một người khó trêu nhất trong ba đại thánh nữ, bị nàng phế hay hơn nửa giết chết đã có rất nhiều người, nhưng nàng không có tự mình hạ sát thủ, xem ra lời đồn đải cũng không thể tin hết được .

Nhưng Long Nhất không biết được là vừa rồi hai quang dũ thuật đó thật ra là Ti Bích thăm dò, vì quang dũ thuật và quang bạo thuật khi phóng ra cực kỳ tương tự, nàng cho rằng khoãng cách gần tại chổ này người bình thường đều có ý thức tránh né, chỉ có tránh né không kịp mói có thể xuất ra động tác chống đở của bản năng . Sau khi xem ra Long Nhất tựa hồ là bản năng dùng tay chống đở, Ti Bích lập tức cho rằng người nhìn trộm nàng tắm tịnh không phải là người bình thường trước mắt không có lấy ti hào ma pháp đấu khí.

Chẵng biết vì sao, Ti Bích trong lòng đột nhiên rất không thoải mái, nếu như có thể lựa chọn, nàng thà rằng là thanh niên trước mắt nhìn thấy được ngọc thể của mình chứ không phải là lảo biến thái thần bí trong tưởng tượng của nàng .

“Ngươi còn chưa trã lời câu hỏi của ta, ngươi là ai? Từ đâu tới ? vì gì xuất hiện tại nơi đây ?” chung quanh Ti Bích lại nổi lên quang đoàn sang chói, nhưng ngữ khí của nàng đã có phiền toái nổi lên.

“Tuy nàng là tôn quý ma pháp sư, nhưng xem ra ta tịnh không có nghĩa vụ hồi đáp lại câu hỏi của nàng .” Long Nhất song thủ ôm lấy ngực, tiểu nương ngươi quen phát ra mệnh lệnh, ta cũng không có tập quán làm nô tài, chọc tới lảo tử, cho dù ngươi là cái gì thánh nữ, có bỏ mạng cũng phải lột hết quần áo người rồi cho đi ra đường .

“Không chịu trã lời câu hỏi của ta, ta sẻ, ta sẻ” Ti Bích như là nửa ngày đều không nói ra, đúng vậy, nàng đã phế đi rất nhiều người, đà giết không ít người, ngưng họ đều là đồ thập ác không tha được, nàng tự hỏi không có thương hại qua một người vô tội . Tuy nam nhân trước mắt có điểm háo sắc, có điểm vô lại, nhưng hắn xem ra thật sự không có nghĩa vụ hồi đáp đến câu hỏi của mình .

“Nếu không như vậy, nha đầu, ta trả lời ngươi một câu hỏi, người lại trả lời ta một câu hỏi thế nào ?” Long Nhất nhìn hành dáng nàng, đột nhiên cảm thấy thích thú, không nhịn được nghĩ tới trêu chọc nàng .

“Ngươi gọi ta nha đầu, ngươi có biết ta là ai không ?” Ti Bích không cần nói, nàng trên người mặc trang phục kim biên tế tự bào thêm nón cỏ, luôn luôn là tiêu chí độc nhất vô nhị của nàng .

“ngươi là ai?” Long Nhất cười hỏi, hắn còn phải làm cho thánh nữ tâm ngoan thủ lạt trong truyền thuyết này nhiều rối rắm, nguyên là cũng không thua tiểu nữ hài bình thường bao nhiêu.

“Ta là ta vì gì phải báo cho ngươi, ngươi còn chưa báo cho ta biết ngươi là ai?” Ti Bích thầm nghĩ nguy hiễm thật, thiếu chút nữa nói với tên vô lại này, nàng đều không biết được mình vì gì mà trước mặt hắn không cầm được vẻ lạnh lùng bình tĩnh .

“Thế được rồi, ta gọi là Long Nhất, đến từ Cuồng Long Đế Quốc .” Long Nhất cười nói .

“Ti Bích, Ngạo Nguyệt Đế Quốc .” Ti Bích kiêu ngạo nói, đợi nhìn thấy vẻ kinh hoảng thất thố của Long Nhất, bởi vì tại Thương Lan Đại Lục, căn bản tất cả mọi người đều thờ phụng Quang Minh Thần, đương nhiên, ngoại trừ loại khác biệt trốn ở nơi hắc ám tu luyện ma pháp hắc ám và vong linh ma pháp . Vì vậy Ti Bích tin tưởng rằng cho dù Long Nhất không biết trang phục đặc dị của nàng, cũng phải biết qua đại danh của Quang Minh Giáo Hội tam thánh nữ .

“Ti Bích ?” Long Nhất ngạc nhiên nói .

“Không sai, ta chính là Ti Bích .” Ti Bích có điểm dương dương tự đắc .

“Thật vậy à ? thật là quá xảo hợp, ta có người vợ chưa cưới cũng gọi là Ti Bích, bất quá ta chưa từng thấy mặt nàng ta, không lẻ là nàng .” Long Nhất như hiếu kỳ hỏi, trong mắt lúc này lộ ra hưng phấn ngạc nhiên với thần sắc chờ đợi . Long Nhất tiền thế từ Long Tổ xuất thân, tình tự biểu hiện nho nhỏ như vậy đương nhiên là rất chân thật .

Ti Bích bị kềm chế, ý thức cho rằng Long Nhất đang trêu nàng, tức giận thiếu chút nữa biến hắn thành đầu heo, nhưng nàng thấy biểu tình của Long Nhất không giống giả dối, chỉ có thể nghiếng răng tức tối trong lòng, trong lòng điểm tự đắc đã không biết đi đâu mất, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có nổi tiếng hay không hay là tự mình tưởng tượng ra cao như vậy .

“Ta không phải là Ti Bích kia như ngươi mới nói, đừng có dùng nhãn thần này nhìn ta .” Ti Bích nghiến muốn gẩy răng nói .

“Ồ, thật tốt nàng không phải .” Long Nhất vổ vổ ngực thở một hơi thoải mái .

Nghe được Long Nhất nói câu này, Ti Bích thiếu chút nửa không nhịn được đi qua, nàng tin tưởng nếu cứ như vậy, nàng không sớm thì muộn sẻ bị hắn làm giận điên lên.

“Ta là thánh nữ Quang Minh Giáo Hội, Ti Bích, biết rỏ chưa ?” Ti Bích hít sâu một hơi để trở lại tâm tình bình thường của chính mình .

“Quang Minh Giáo Hội có thánh nữ ta biết, nhưng gọi Ti Bích ta chỉ biết nói tới người vợ chưa cưới .” Long Nhất ha ha cười ngây thơ .

“Ngươi đi chết đi, ta không lý tới ngươi nửa .” Ti Bích bị tên vô lại này làm au điên tiết lên, nếu như ánh mắt có thể giết người, Long Nhất đã chết một vạn lần rồi, Nàng hừ một tiếng đã nghĩ tới thi triễn phiêu phù thuật bỏ đi, càng xa càng tốt với tên này .

“Uy, Ti Bích kia, ngươi đợi chút, ngươi không lẻ để ta một người bình thương không có sức trói gà tại hoang sơn này à, nghe nói chổ này có rất nhiều ma thú đáng sợ, ta sẻ bị ăn thịt .” Long Nhất thấy nàng muốn đi, vội vàng đưa ra một hình dạng đáng thương . Thật vất vã tìm được một người bạn, hơn nửa còn là một trong tam thánh nữ Ti Bích, sao mà có thể để nàng bỏ đi được ? Có nàng phiền toái sẻ bớt đi rất nhiều, lại nói khi buồn chán trêu nàng cũng không tồi .

Thân hình Ti Bích dừng lại, bắt đầu do dự .

“Nàng không phải là nói nàng là thánh nữ à ? Thánh nữ đều là từ bi lấy giúp đở người làm khoái lạc, có phải nàng là giả mạo ?” Long Nhất nét mặt hoài nghi .

“Ta đương nhiên không phải là giả mạo, chỉ là ngươi sức không đủ trói gà, sao lại đến được đây?” Ti Bích nghi hoặc hỏi, cuối cùng nàng không còn giận, chỉ ra kẻ hở trong lời nói của Long Nhất, phải biết rằng cho dù là thành trấn gần nhất đi tới địa phương này, người thường cũng phải mất hai ba ngày, nhưng hoang giao dã ngoại ma thú rất nhiều, thấy y phục hắn tuy có chút bụi bậm nhưng coi như sạch sẻ, không lẻ vận tốt đến ma thú đều không công kích hắn .

11. Chương 11: Cộng Độ Xuân Tiêu

Long Nhất sững sờ, không tưởng được thánh nữ này còn có điểm đầu óc, bất quá hắn còn có điểm năng lực tùy thời cơ ứng biến . Đầu óc chuyễn một vòng, Long Nhất tùy theo miệng mà lập ra một câu chuyện nói :”ta là từ Đằng Long Thành đi tới Quang Minh Thành để gặp Ti Bích người vợ chưa cưới của ta, phụ thân nàng gửi thơ nói nàng bị bệnh, ta đương nhiên là nóng lòng, đã vì cho kịp thời gian ta chỉ có thể đi đường nhỏ . Ai mà biết hôm nay sau ngọ, một con đại điểu màu xanh quặp lấy ta từ mặt đất lên, bay đến phụ cận rồi thả ta xuống, may mắn là ta bình thường làm chuyện tốt không ít, được nhiều cành cây đại thụ đở lấy, lúc này mới giử đựơc một cái mạng .

“Đại điểu màu xanh, có khi nào là Ngự Phong Thần Ưng? Như thế rất có thể .” Ti Bích gật gật đầu, Ngự Phong Thần Ưng là ma thú phong hệ cao cấp, tốc độ phi hành rất nhanh, hơn nửa đôi thiết trảo không chỉ có thể khai bi toái thạch, còn có thể phát xuất ra cạnh gió lăng lệ, cũng ngay cả mọi người vẫn còn thăm dò trong phong hệ ma pháp .

Biểu tình của Long Nhất sinh động, không bỏ sót khóc lóc to tiếng, Ti Bích tuy ghét ác như thù, nhưng tâm tình vẫn còn đơn thuần, nhìn thấy không có giống như giả vờ, như là tin tưởng lời nói quỷ quái của hắn .

“Ngươi là người tuy chán ghét, nhưng xem ra ngươi cũng là tín đồ của Quang Minh Thần hơn nửa đi cùng đường, cùng với ngươi lên đường cũng tốt, hôm nay cũng trể rồi, ở chổ này ngũ một đêm cũng tốt .” Ti Bích nói .

Long Nhất tự nhiên không có gì dị nghị, hắn nguyên vốn đã định ngũ ở hoang giao dã ngoại rồi, bất chỉ là thêm một nữ nhân nữa, còn là một thánh nữ, trừ ra trên mặt có khối thai ký màu đỏ, Ti Bích có thể nói là người nữ nhân đẹp nhất hắn từng thấy qua, Long Nhất trong lòng cảm thấy tiếc hận.

“Quang Minh Thần vĩ đại, xin ban cho ngươi tín đồ thần thánh lực lượng, ngăn cách hết thảy tà ác, Thánh Quang Kết Giới .” Ti Bích nhẹ giọng đọc lên, một tầng quang mang khiết bạch từ trên người nàng tràn ra, trong nháy mắt đà biến mất .

“Đây là ma pháp gì của ngươi vậy, sao một điểm phản ứng đều không có ?” Long Nhất kỳ quái hỏi .

Ti Bích liếc Long Nhất một cái đáp :”Ngươi hiểu cái gì ? Thánh Quang Kết Kết Giới này của ta là trong suốt, bên mặt ngoài đương nhiên không nhìn ra được, ngươi xem .” Ti Bích nhặt lấy một cành cây rồi ném về phía trước, cành cây đó trong không trung như đụng phải một tầng pha lê trong suốt đột nhiên rớt xuống .

Long Nhất ngạc nhiên, không có lý do, Ti Bích vốn có Thánh Quang Kết Giới, nhưng vì cái gì khi tắm lại không bầy ra một cái ? Để mình bò vào nhào tới xem cho no mắt . Cẫn thận suy nghĩ, Long Nhất cũng không hiểu thêm ra, lúc đó mình lúc mình phóng qua phía trên của con thác đó, đích xác chỉ có cảm giác được một tầng lực cản, nhưng cũng chỉ có một chút vậy thôi, mình lúc đó tịnh không có nghĩ đến nhiều, có phải cái Thánh Quang Kết Giới này đối với ta không có hửu dụng ?

Nhìn thấy trên mặt Long Nhất có vẻ kinh ngạc, Ti Bích còn nghĩ hắn bị pháp thuật của mình làm cho ngây người đi, Thánh Quang Kết Giới này và Thánh Quang Phổ Chiếu là hai loại ma pháp có thể là chổ đắc ý nhất của nàng, vì bình thường chỉ có ma đạo sư mới có thể phóng ra hai loại ma pháp này, nhưng nàng có thể phóng ra dể dàng như là đẳng cấp đại ma pháp sư, nàng đương nhiên vì vậy mà cảm thấy tự hào .

“Lợi hại, đi theo cao thủ thật là tốt, ta có thể an tâm ngũ tốt .” Long Nhất có chút không yên tâm, hắn thật muốn thử xem mình có thật sự có thể xuyên qua Thánh Quang Kết Giới này không, nhưng hắn hiện tại không thể, nếu không Ti Bích khẳng định sẻ bắt đầu nghi ngờ .

“Long Nhất, ta hỏi một sự kiện, chiều hôm nay ngươi có thấy qua người khác không ?” Ti Bích làm bộ như tùy ý hỏi, nàng đúng là vẫn còn để trong lòng chuyện bị nhìn trộm, tuy Ngạo Nguyệt Đế Quốc đối với chuyện nam nữ qua lại so với Cuồng Long Đế Quốc, nước ở phía đông này cởi mở hơn, nhưng cũng chỉ là đứng đối diện với nhau nói chuyện, Tại Thương Lan Đại Lục, nữ nhân của một quốc gia nào đối với trinh tiết đều coi trọng, chỉ là Cuồng Long Đế Quốc thì còn nặng hơn .

“Người khác ? Không có, ta ở tại đây nhìn thấy chỉ duy nhất là nàng, sao vậy ? Có phải nàng nhìn thấy người khác ?” Long Nhất thanh sắc không động trả lời, đánh chết cũng không thể để nàng biết người nhìn trộm nàng tắm là mình .

“Ồ, không còn sớm, ta phải bắt đầu minh tưởng, ngươi tự mình tìm chổ nằm ngũ .” Ti Bích sắc mặt có vẻ không tự nhiên, nàng ngồi xếp bằng dưới một tang cây nhắm mắt lại tiến vào trạng thái minh tưởng, trên thân chớp sáng hào quang khiết bạch lưu chuyễn .

Long Nhất biết trạng thái minh tưởng của ma pháp sư nếu như không có ba động cường liệt động tới thì bình thường không tỉnh lại, Long Nhất không tiếng động đi tới chổ vừa rồi cành cây bị ngăn cản lại, nơi đây là biên giới của Thánh Quang Kết Giới . Long Nhất quay đầu nhìn Ti Bích, từ từ đưa hai tay của mình ra, quả nhiên cảm giác được có gì đó cản ở phía trước, nhưng Long Nhất phát hiện cái tầng gì đó này đối với hắn mà nói đơn giản chỉ mỏng hơn tờ giấy, vì tay hắn dể dàng đưa ra ngoài. Nếu không phải hắn lục thức linh mẫn, người bình thường cũng cảm giác không được .

Long Nhất đối với hiện tượng loại này có hứng thú, nếu như mình thật sự miễn dịch đối với kết giới mà nói thì tốt . Hắn lại tiếp theo thử vài lần, rốt cục để hắn phát hiện mọi chuyện đều là Ngạo Thiên Quyết tác quái, khi tay Long Nhất chạm vào kết giới, nội lực lưu chuyễn trong kinh mạch tự động hấp thu đồng hóa lấy ma pháp năng lượng của kết giới, nếu như Long Nhất cứ bám lấy kết giới, tới phỏng chừng hừng đông cổ kết giới này sẻ biến mất .

Long Nhất hưng phấn đối với phát hiện của mình đồng thời đối với Ti Bích sinh ra một tia lo lắng kỳ diệu khó tã, nha đầu kia cũng quá dể dàng tin người, cho dù chính mình không có năng lực xuyên thấu kết giới, bằng vào Ti Bích không phòng bị minh tưởng trước mặt hắn, nếu như hắn có ý xấu mà nói thì nàng đã sớm lọt vào tay mình để muốn cấu muốn xé tùy ý .

Nghĩ bậy bạ một lúc, Long Nhất cảm thấy buồn chán ngồi xuống kế bên Ti Bích rồi ngây ra, ngửi từ trên thân Ti Bích mùi hương nữ nhi thanh tân như hoa thơm bình thường, Long Nhất nhớ tới buổi chiều đó như cảnh họa bình thường vẻ lại mỹ nhân tắm, từ đan điền tà hỏa dâng lên .

Lắc qua lắc lại như muốn lắc đi ý niệm tà ác trong đầu, Long Nhất đột nhiên đột nhiên nghĩ tới mình có nên cũng minh tưởng ? Ngạo Thiên Quyết đã tiến tới tầng thứ nhất có thể tự động thuận theo kinh mạch vận chuyển, vì linh hồn hắn trong tiền thế đã tu luyện Ngạo Thiên Quyết tới tầng thứ năm, nghĩ tới hiện tại luyện mới lại Ngạo Thiên Quyết tới tầng thứ năm tịnh không khó khăn, cái hắn hiện tại không có là củng cố trong chiến đấu và lĩnh ngộ . Vì vậy hắn tịnh không cần lo lắng tu luyện ma pháp có thể phương ngại đến tiến bộ của Ngạo Thiên Quyết .

Dựa theo phương pháp minh tưởng trong sách, Long Nhất nhắm mắt lại, dùng ý niệm của chính mình đã cùng tinh thần lực cảm thụ ma pháp nguyên tố trong không khí, bình thường mà nói nếu như mình là thể chất ma pháp hỏa hệ, vậy thì màu đỏ nguyên tố của hỏa hệ ma pháp hiện tại trong hấp thụ chiếm địa vị chủ đạo, nếu như là thổ hệ, tự nhiên là thổ hệ ma pháp màu vàng làm chủ, mọi thứ sau cũng giống như vậy .

12. Chương 12: Sơ Nghiệm Lôi Điện Thuật

Ma pháp và tu luyện nội công là hai khía cạnh khác nhau nhưng công dụng lại tương tự nhau. Quá trình luyện tập tinh thần của ma pháp và nhập định của nội công quan trọng là tu tâm. Chỉ có tâm thanh tịnh mới không bị quấy nhiễu của ngoại giới, để đắm mình vào sự lạc thú của tu luyện, nên Long Nhất nhanh chóng tiến vào trạng thái vong ngã. Trong ý thức, hắn phát hiện không khí xung quanh tụ tập nhiều nguyên tố sắc ánh sáng pha lẫn màu bạc và tím, khác hẳn với ghi chép trong sách, cấp sơ nhập chỉ là một màu đen. Hắn nghi hoặc nhìn những sắc ánh sáng và cảm nhận có gì đó thân quen, hắn phát hiện những ánh sáng như cảm nhận được ý nghĩ của mình. Lúc này ánh sáng nhẹ bay lên, khi đó hắn chợt nghĩ đến những điện lưu đã hấp thu trên những bức tường kim loại trong cấm thiên giam ngục “không lẽ đó là những luồng điện lưu?” . Mà sao nó tồn tại trong ý thức của mình, trong sách nói rằng chỉ thấy được những nguyên tố ma pháp bị hấp thu thôi mà? Còn những ánh sáng như có sinh mạng này có phải là nguyên tố ma pháp không? Kỳ quái, trong sách không hề đề cập đến loại nguyên tố này.

“Trời, không phải là nguyên tố hệ điện chớ?” Long Nhất ngẫm nghĩ ,sách có đề cập ngoài vài hệ ma pháp được sử dụng hiện nay có thể còn nhiều lĩnh vực chưa được phát hiện , hệ điện có thể là một trong số đó. Hắn không muốn phí thời gian suy nghĩ, nên quyết định cứ triệu ra nguyên tố trong không khí để xem thể chất mình thuộc lĩnh vực nào, Long Nhất dùng tinh thần triệu trong thiên không, đột nhiên cả bầu trời cùng cộng hưởng với tinh thần của hắn, đầu tiên những dải sáng màu lam đổ ào vào ý thức sau đó là màu đỏ , vàng, trắng, sậm đen cùng đi vào, chúng tụ tập lại theo nhóm , càng lúc càng nhanh, hắn phát hiện có thêm 2 sắc nguyên tố khác, màu bạc tím và xanh, hai loại này là 2 loại nguyên tố mới.

“ Chào các bạn nhỏ” Long Nhất dùng ý thức để nói chuyện với chúng. Đến giờ hắn không còn tin vào sách, sách nói nguyên tố không có linh tính, nhưng hắn cảm nhận rõ sự hân hoan vui mừng và tín nhiệm của chúng biểu lộ với mình. Quả nhiên, khi nhận được tín hiệu thân thiện của Long Nhất thì tốc độ tụ tập của các nguyên tố ngày càng nhanh, nếu lúc này hắn mở mắt ra sẽ thấy được những sắc ánh sáng bao quanh người, những nguyên tố ma pháp trong vài dặm vuông đang điên cuồng đổ vào người hắn.

Long Nhất trầm mình trong việc khoái lạc hấp thu ma pháp, không biết đã bao lâu, hắn bắt đầu cảm thấy luồng chảy nguyên tố chậm lại, hắn tỉnh ngộ rằng luồng chảy ngày càng chậm là do tốc độ hấp thu các nguyên tố quá nhanh, khiến các nguyên tố trong không khí không kịp bổ sung gây ra hiện tượng chậm dần. Nguyên nhân khác là cơ thể mỗi lần hấp thu các nguyên tố điều tự bão hoà khiến dung lượng và tốc độ hấp thu của hắn ngày càng nhanh,trên đại lục ngoài hắn chắc không có người thứ hai.

Lúc này ánh sáng ban mai sơ sơ ẩn hiện, không khí cực kỳ trong lành, chim rừng hân hoan líu lo chào đón, vài đóa hoa rừng e thẹn buông cánh lả lơi, Long Nhất đứng dậy, hít thở không khí trong lành, không khí của địa cầu lúc trước đâu có được như thế . Hắn không ngăn được ý nghĩ muốn thử nguyên tố hệ điện. Ý niệm nhất động, một luồng điện nhỏ từ ngón tay hiện ra .

“Đây là nguyên tố điện ư?” Long Nhất gãi gãi đầu “không ngờ nó quá đơn giản”, đến giờ hắn đã minh bạch, sau khi phát ra tia điện thì ánh sáng ngân tím trong cơ thể giảm đi một phần, ma pháp chính là nhờ tinh thần tác động vào nguyên tố ma pháp trong cơ thể, từ đó sản sinh những ma pháp uy lực cực lớn.

Thân thể mình lúc truớc bị sét đánh đến tro cũng không còn , có thể thấy uy lực của điện thật khủng khiếp. Nếu mình dùng nguyên tố hệ điện trong thân để tạo lôi điện công kích. Quang cảnh sẽ kinh kiếp lắm nha, nếu thấy ai ngứa mắt thì lấy điện chém đến tổ tông, phụ mẫu nó cũng nhận không ra luôn , “…..hehehe” nghĩ đến hắn sung sướng cười thầm.

Ngay lập tức, hắn dùng nguyên tố điện trong người để dẫn động nguyên tố cùng hệ trong không khí, đến bây giờ hắn cũng không hiểu tại sao lúc dùng ma pháp phải niệm một đoạn chú ngữ, không niệm không được sao?, không suy nghĩ nhiều, hắn chuẩn bị thực nghiệm thiên hạ đệ nhất ma pháp không cần niệm chú.

Long Nhất cảm nhận được nguyên tố điện trong không khí tụ tập lại bởi sự dẫn động của nguyên tố điện trong cơ thể, mới đây bầu trời quang đãng , bây giờ càng lúc càng nhiều mây đen kéo đến , ánh điện ẩn hiện xuyên suốt trong mây.

Hay lắm ,sắp thành công rồi , mình sắp chế ra một loại ma pháp mới trên thế gian này “điện lôi hệ ma pháp”, ngay lúc hắn nghĩ sét sẽ đánh vào nơi chỉ định thì… mây đen tan đi, tiếng chim líu lo, bầu trời trở lại bình lặng như trước , dùng ý thức tra xét , hắn mới phát hiện ra rằng nguyên tố điện trong người chỉ còn lác đác vài điểm sáng, nhiều nguyên tố điện hậu hĩnh mà cũng không đủ để phát một lần lôi điện thuật, Long Nhất trầm ngâm “mình cứ nghĩ mình là thiên tài chứ, đến một cái ma pháp nhỏ cũng phóng không ra”.

Thật sự thì hắn nên vui mừng, vì lôi điện uy lực cực lớn , không như thuật cầu lửa của pháp sư sơ cấp , hắn mới luyện tập có 1 đêm mà sém tí thì phóng được điện lôi thuật trước giờ chưa từng xuất hiện. Nếu sự tình này xảy ra trên cơ thể người khác, có lẽ đã sung sướng đến phát điên rồi.

13. Chương 13: Xuân Quang Xạ Tiết

Điện hệ ma pháp vẫn chưa thành công, vậy nên ý thức thử nghiệm chuyển sang thanh sắc ma pháp nguyên tố, không biết được sẽ là hệ nào đây.

Tinh thần lực của Long Nhất vừa mới phóng xuất, thanh sắc nguyên tố dày đặc từ bốn phương tám hướng vọt tới, tụ tập tại không trung đợi chờ hắn hạ chỉ thị.

Long Nhất không biết được đấy là hệ ma pháp nguyên tố nào, theo đó không biết được chúng sẽ chuyển hóa sang dạng công kích nào, mắt nhìn thanh sắc ma pháp nguyên tố tích tụ càng lúc càng nhiều, cấp bách khiến loạn óc, Long Nhất nhẹ kêu một tiếng, đại thủ bất cẩn vung lên một cái.

Có thể cái vung tay bất cẩn này sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, trong Thánh quang kết giới đột nhiên phát ra một trận cuồng phong, thật là cát bay đá chạy, khói bụi đầy trời.

May mà cơn cuồng phong này tới nhanh mà đi cũng nhanh, đợi cho toàn bộ cát bụi lắng xuống, Long Nhất A lên một tiếng lớn miệng há to, cả hai mắt đều nhanh chóng nhìn chằm chằm vào trên mặt đất.

Chỉ thấy Ti Bích đang ngồi tọa thiền dưới gốc cây, toàn thân đầy bụi bẩn, một tầng bụi phủ lên khắp các phiến lá chỉ trừ phía dưới tấm áo choàng ra, đương nhiên chết người nhất hoàn toàn không phải chỗ đó, mà là lúc này áo trong của Ti Bích lộ một nửa, hiện ra phiến da thịt trắng như tuyết, ngọc nhũ phong mãn trong suốt ấy do không mặc nội y lộ xuất hơn nửa, rất gợi dục, Long Nhất thậm chí còn nhìn thấy đỉnh nhũ có một vừng sắc hồng.

Nhìn thấy cảnh này Long Nhất suýt thì ngã xỉu, một mặt đương nhiên bị xuân quang mĩ diệu trước mắt kích trúng, mặt khác là sợ, nhược bằng Ti Bích lúc này tỉnh lại giá tội cho hắn thì đúng là đại họa lâm đầu rồi.

Long Nhất đảm chiến tâm kinh (mật run tim sợ) hồi lâu, bắt đầu bình tĩnh trở lại, vấn đề như vậy, nghĩ thế nào để cứu chữa tình thế đây. Không phải là cứ có một thì không nói hai không ngừng nghỉ là sẽ thuyết phục được cô ta, trong đầu Long Nhất đột nhiên xuất ra một phương pháp tà ác, nhưng rất nhanh bị ý chí kiên định của hắn đàn áp, chút linh hồn của Tây Môn Vũ đã thâm căn cố đế đóng dấu tại thân thể này rồi, có chút phương pháp và xung động hoàn toàn là do bản năng của thân thể này phản ứng.

Nhưng Long Nhất cũng chẳng phải chính nhân quân tử gì, hắn một mặt rón rón rén rén đi tới phía Ti Bích, mặt khác nuốt một cục nước bọt hân thưởng xuân quang Ti Bích lộ ra. Đã lỡ nhìn rồi thì nhìn luôn, chỉ có thằng khờ mới không nhìn.

Nhè nhè đi tới bên cạnh Ti Bích ngồi xuống, Long Nhất mũi nóng lên không ngăn được kêu lên một tiếng, thực sự nguy hiểm chết người à. Nhìn Ti Bích ở cự li gần lộ rõ xuân sắc, đơn giản là câu hồn nhiếp phách đoạt nhân tâm a, ánh sáng trong vắt phá tra từ da thịt trắng như tuyết cùng với tuyến ngực hoàn mĩ khiến Long Nhất đầu váng mắt hoa.

“Đừng tỉnh lại, dù sao đi nữa thì cũng đừng tỉnh lại nhé.” Long Nhất trong lòng đang cầu nguyện, hai tay run run thân hướng về ngực Ti Bích, gần hơn, gần hơn nữa.

Long Nhất nắm tay lại, thực sự là quá kích thích, tay hắn tóm vào nơi hai vạt áo của Ti Bích vốn bị cuồng phong thổi bạt, chầm chậm hướng vào giữa hợp lại, ngón tay “bất cẩn” cọ xát vào da thịt trắng như tuyết của nhũ phong, thật là trơn, so sánh thì tơ lụa của Tô Hàng (Tô Châu & Hàng Châu) đều không bằng được a.

Vào đúng lúc này, Long Nhất cảm thấy trán mình tê đi, hắn ngước nhìn lên, vừa hay đối mặt với mục quang sát nhân xuyên qua lớp vải che mặt của Ti Bích.

“Ngươi tên bẩn tính tử sắc lang này, đi chết đi.” Ti Bích không ngờ lại không dùng tới ma pháp, tiểu phụ nhân đang điên khùng này một lượt đẩy Long Nhất ngã lăn ra đất, ngồi lên ngay vùng eo của hắn.

Long Nhất kinh hãi, phần bên dưới bị Ti Bích ép xuống, vật lý công kích của ma pháp sư với hắn mà hầu như lại chỉ gãi ngứa vậy sao. Phản ứng của Long Nhất tịnh không phải muốn đẩy Ti Bích ra, hiện trạng này chỉ muốn kêu to lên, bất quá thấy thanh âm này thế nào mà lại thật sảng khoái à.

Long Nhất đương nhiên sảng khoái, làm sao mà hắn không sảng khoái được? Ti Bích vào lúc ném mình tới dưới y khâm thế nào mà lại bị mở tung ra, cái thân thể phủ xuống này gây phiền nhiễu, ở đó hoàn toàn là chân không (), Long Nhất khép nửa mắt nhãn tình tỏ vẻ “thống khổ” nhìn chòng chọc vào hai ngọc nhũ khỏe mạnh đầy tròn không ngừng.

Khiến cho Long Nhất sảng khoái là đồn bộ tròn căng của Ti Bích đang tại tiểu phúc của hắn, do một trên một dưới ma sát cọ vào nhau, hạ thể Long Nhất trở nên cứng như sắt đội lên ngay tại khoảng đồn phùng, cảm giác này thật là mĩ diệu khó tả, dù đã dùng thành công chiêu thức Trực Đảo Hoàng Long (chiêu thức dùng song chưởng đánh vào ngực đối phương. ND), nhưng trong lòng cũng không chuẩn bị cho việc đón nhận tư vị này.

Ti Bích bị chọc giận lúc vừa mới bắt đầu không quan tâm tới tại chỗ nhu nhuyễn riêng tư nhất của mình đang có vật sự là căn nguyên của hỏa nhiệt, nhưng sau khi phát tiết một lần, cuối cùng nhận thấy sự không thỏa đáng, cũng phản ứng lại tại hạ thân mình đích thị có vật gì đó, và chú ý cái điệu bộ của Long Nhất đang nhìn nửa mắt vào nơi ngực mình bị lộ ra mà chảy nước bọt.

“A.” một tiếng thét chói tai xé rách trời xanh, làm kinh sợ bao nhiêu là phi điểu. Ti Bích hai tay hợp lại y khâm hoảng loạn muốn rời ngay khỏi thân Long Nhất, nhưng càng vội càng rối, nàng vừa đứng dậy muốn lùi lại, mắt cá chân phải liền bị trẹo ngã phịch xuống đất.

Ti Bích nghĩ từ hôm qua tới hôm nay, không ngờ bị hai nam nhân nhìn thấy thân mình, tên trước thì nhìn trộm từ xa, hiện tại ngược lại, tên nam nhân gia hỏa này lại ngang nhiên ở nơi bản thân tu luyện. Ti Bích chua xót trong lòng, nhất thời đau buồn thấu tới tim, không ngờ ngồi dưới đất ôm gối khóc nức nở.

Long Nhất ấp úng không biết phải làm sao, hắn kinh lịch qua rừng thương mưa đạn, lãnh khốc vô tình tâm ngoan thủ lạt có tiếng trên đời. Nhưng chỉ có Long Thất người huynh đệ cùng lớn lên mới hiểu được trong nội tâm Long Nhất cũng có một nơi mềm yếu, một khi được Long Nhất coi như là bằng hữu, tim hắn cũng có thể biến thành rất mềm yếu.

Dù mới giao hảo chút chút vào buổi tối, Long Nhất thực sự đã hai lần nhìn rõ ngọc thể của Thánh nữ cao cao tại thượng này, hơn nữa chỗ tối tư mật của hai người đã tiếp xúc qua, Long Nhất tâm lí đối với Ti Bích sản sinh một loại ham muốn chiếm hữu khó nói bằng lời, hắn có lẽ bản thân không nói mà cũng tự coi như Ti Bích đã là nữ nhân của mình, mặc dù nàng không phải là hoàn mĩ.

“Ti Bích, chân nàng sao rồi, ta giúp nàng xem nhé.” Long Nhất chạm vào vai Ti Bích, thanh âm trở nên rất ôn nhu.

“Không cần ngươi quan tâm, ngươi đồ hỗn đản, vô lý thế nào ta lại tin ngươi, ngươi thực sự đã làm chuyện đó với ta rồi.” Ti Bích dùng lực hất tay Long Nhất ra, lúc này nàng đích thị là tiểu nữ hài đang chịu oan khuất, nàng quên mất nàng là Ti Bích Thánh nữ của Quang Minh giáo hội, sở hữu thiên tài pháp sư ở đẳng cấp đại ma đạo sư.

“Oan uổng quá, ta chưa hề làm gì cả. Vừa mới có một trận cuồng phong quét qua, thổi bay y phục của nàng. Thiên địa lương tâm, ta chỉ là muốn chỉnh lí lại y phục cho nàng thôi, để nàng tỉnh dậy khỏi thấy ngượng nghịu, ai biết nàng lại tỉnh lại đúng lúc đó.” Long Nhất giải thích, chỉ là hắn không dám nói cuồng phong đó do hắn phóng xuất ma pháp mà thành.

“Có quỷ mới tin ngươi.” Ti Bích tiếp tục thút thít, thực ra đã nghe vào lời giải thích của Long Nhất, tiềm thức của Ti Bích đã tin, nhân vì vừa mới phát hiện y phục bản thân toàn bụi bẩn, nhưng hiện tại nàng ngoài việc che đầu ra không còn biện pháp nào khác, kinh qua sự tình ngượng ngập như thế, nàng không hiểu phải đối diện với Long Nhất như thế nào đây, cũng chỉ có thể tiếp tục khóc thôi.

14. Chương 14: Mạc Tây Tộc Đích Tập Tục

“Ài, đừng khóc nữa, ta giúp nàng xoa bóp.” Long Nhất bị tiếng khóc của Ti Bích làm cho có chút tâm phiền ý loạn, không nói nhiều nữa tiện tay nắm lấy chân phải của nàng, có chút thô lỗ cởi ngay hài tất của nàng ra. Một chiếc ngọc túc tuyết bạch trong suốt hiện ra trước mắt Long Nhất, năm ngón nhỏ bé tinh xảo, do bất chợt không kịp đề phòng nàng xấu hổ co chân lại, không ngờ theo đó lại phát ra hương mạt lê thoang thoảng.

Nha đầu này không thể hàng ngày dùng mạt lê hoa để ngâm chân chứ, Long Nhất lẩm bẩm trong lòng.

“Ngươi… ngươi làm gì đấy? Buông tay, buông tay nhanh.” Ti Bích với con mắt đẫm lệ đẩy tay Long Nhất ra, sắc mặt vừa xanh vừa đỏ, vừa xấu hổ vừa giận dữ vội vội vàng vàng, nhưng sức nàng làm thế nào mà đẩy được Long Nhất?

“Cái gì làm cái gì? Không thấy ta khám chân cho nàng sao? Không được cử động loạn lên.” Long Nhất nhìn thấy trên ngọc túc thanh nhã đó mắt cá có một mảng đỏ lớn gây đau, thấy được Ti Bích không đẩy được hắn liền ngửng đầu trừng mắt lên nhìn hắn.

“Ngươi… ta… á…” Ti Bích bị nhãn thần hung ác của Long Nhất làm giật mình, lắp ba lắp bắp không nói thành lời, nhưng Long Nhất lúc này vừa hay dùng hai tay giữ tại phần trên mắt cá, từng tia nhiệt lực từ trong tay tiến nhập vào vùng mắt cá, làm tan máu đọng trong đó, Ti Bích kêu lên một tiếng, cúi đầu thấy Long Nhất đích thực đang giúp xoa bóp mắt cá cho nàng, thần tình biến đổi cực kì phức tạp.

Không lâu sau, chỗ sưng đỏ được Long Nhất dùng nội lực làm tan ra khôi phục lại vẻ bình thường. Long Nhất triệt tiêu nội lực, ngước đầu đối diện Ti Bích cười nói: “Tốt rồi, hiện tại không đau nữa đâu.”

Ti Bích không nói nên lời, chỉ run run nhìn thấy tên thiếu niên xán lạn dương quang phi thường kia đang cười, tim như không thể đập được nữa.

“Ti Bích, nàng thấy ta làm gì rồi chứ? Đừng có sùng bái ta quá, ta có thể ngượng đấy.” Long Nhất cười hi hi nói.

“Nhìn ta à, không phải mặt ta mọc hoa chứ?” Long Nhất lắc tay trước mặt Ti Bích, trong lòng khẽ lẩm bẩm.

Ti Bích hất tay Long Nhất ra, nhưng mắt vẫn nhìn chăm chú vào hắn không đổi, lúc lâu sau dùng giọng băng lãnh bình tĩnh hỏi: “Long Nhất, ngươi có biết Mạc Tây tộc ở Ngạo Nguyệt đế quốc không?”

“Mạc Tây tộc? Ta đương nhiên biết, đó là một dân tộc thiểu số rất cổ quái ở Ngạo Nguyệt đế quốc phải không? Nghe nói kẻ nào ở đó đều xấu xí bất phàm như rắm thúi, chẳng qua xuất ra vài ma đạo sư và vài kiếm thánh đúng không?” Long Nhất lập tức từ kí ức lôi ra tư liệu về Mạc Tây tộc, đương nhiên là kí ức của Tây Môn Vũ rồi, nên Long Nhất giảng theo chính quan điểm của hắn.

“Chà, còn nữa.” Long Nhất tay vung vẩy, kí ức về Mạc Tây tộc trọng yếu đặc trưng là người người tóc đều có màu xanh lục, mặc dù lúc này Ti Bích mặc áo trùm đầu không thấy được tóc, nhưng Long Nhất đã nhìn trộm nàng tẩy táo, nàng xác nhận quả có một bộ tóc dài tuyệt đẹp màu xanh lục.

“Lẽ nào, nàng là người Mạc Tây tộc?” Long Nhất hỏi.

“Không sai.” Ti Bích gật gật đầu.

“Vậy?” Long Nhất nghi hoặc.

“Vậy ngươi có hiểu tập tục Mạc Tây tộc không?” Ti Bích nhẹ nhàng hỏi, cặp mắt đẹp vẫn cách một lớp sa mỏng nhìn thẳng vào Long Nhất.

“Á…” Long Nhất ngẩn ra, tay trụ tại thái dương huyệt nghĩ ngợi, biểu tình trên mặt càng lúc càng cổ quái, nguyên lai chân của nữ nhân Mạc Tây tộc chỉ trượng phu mới có quyền động vào, nếu chân của nữ nhân chưa chồng bị nam nhân tiếp xúc, vậy có hai lựa chọn, một là gả cho hắn hai là giết hắn, nếu giết không được, vậy toàn bộ Mạc Tây tộc tụ lại truy sát, cho tới khi nam nhân đó bị giết mới thôi.

Trời ơi, đúng là khủng bố, mê tín phong kiến không phải sao chứ. Long Nhất thu lại tay từ Ti Bích, bản thân một khắc trước chạm vào chân nàng, nàng là tự mình lấy hắn hay là muốn tự mình giết hắn đây? Đương nhiên, được nàng giết hắn kể cũng tốt.

“Nhìn bộ dạng của ngươi hẳn đã biết, ngươi định làm thế nào đây?” Ti Bích vẫn cái ngữ khí nhẹ nhàng đó, phảng phất trong chớp mắt nàng biến trở lại thành Thánh nữ cao cao tại thượng đó.

“Dù sao đi nữa ta cũng không tính chết.” Long Nhất cười khổ.

“Ngươi là muốn cưới ta?” ngữ khí mới hồi lại của Ti Bích lại có chút rung động.

“Cái này…” Long Nhất như vậy nửa ngày, thực sự không biết phải nói thế nào, cưới nàng? Nhớ lại vết thai kí dọa người trên mặt nàng Long Nhất còn do dự, nam nhân nào mà không hi vọng nữ nhân của mình đẹp như thiên tiên, nhưng không cưới thì nói không qua nổi, nói rằng tiện nghi của nàng bị hắn chiếm hết, nói lại bản thân đối với nàng nhất định cũng có hảo cảm.

“Ngươi không muốn cưới?” Ti Bích thấy Long Nhất do dự, ngữ khí lúc này bắt đầu biến thành lạnh lùng, quang ánh trên tay lưu chuyển, không ngờ lại tụ tập ma pháp nguyên tố.

“Có thể nói chuyện được, không cần xung động, xung động là ma quỷ.” Long Nhất vội tiến tới nắm lấy hai tay Ti Bích.

Ti Bích đấu tranh mà không thoát khỏi nắm tay của hắn, nàng quay đầu ấp úng hỏi: “Ngươi còn muốn nói gì? Dù sao đi nữa nếu ngươi không muốn cưới thì sẽ bị ta và toàn tộc truy sát, cho tới khi ngươi chết thì thôi.”

“Ta hỏi nàng một câu, nàng thích ta không?” Long Nhất đỏ mặt hỏi, hắn thật sự không nghĩ được hắn cũng có thể bị bức hôn trong một ngày nào đó.

Ti Bích ngẩn ra, lâu sau nhẹ nhàng nói: “Không đáng ghét.”

“Nàng xem, nàng toàn chỉ là không ghét ta, thế giới này có bao nhiêu người mà nàng không ghét, chúng ta…”

Nói chưa hết câu, Ti Bích đã ngắt lời: “Nhưng chỉ có ngươi là kẻ duy nhất đụng vào chân ta.”

Long Nhất không có lời nào, trầm tư nửa ngày nói: “Ti Bích, nếu nàng lấy ta, mà nàng ngày nào đó lại yêu một ai đó khác, thì phải làm sao? Lúc đó chúng ta nàng thống khổ ta cũng thống khổ.”

“Ta…” Ti Bích trầm mặc, thiếu nữ nào mà không yêu chứ? Không hi vọng gặp được chân mệnh thiên tử của bản thân? Sau này hai người hạnh phúc sống với nhau trọn đời.

Nàng không dám bảo đảm rằng sau đó không có khả năng yêu một ai đó khác, bởi vì thế giới tình cảm của nàng hiện thời còn hoàn toàn là một tờ giấy trắng.

“Vậy ngươi nói ra sao.” Ti Bích ngước lên hỏi.

“Chúng ta có thể trước tiên bồi dưỡng tình cảm, lấy một năm làm kì hạn, nếu đáo thời mà nàng vẫn không ghét ta hay không yêu ai khác, ta bất kể thế nào cũng cưới nàng.” Long Nhất nói sau khi đã nghĩ xong.

“Ngươi chưa hề thấy mặt ta, nếu ta rất xấu xí ngươi có lấy ta chăng?” Ti Bích ngữ khí có một chút bàng hoàng.

Long Nhất vừa cười vừa nói: “Đương nhiên, đáo thời nàng dù có trông như mẫu dạ xoa ta cũng lấy nàng.”

“Ta mà giống với mẫu dạ xoa à? Xem thủy cầu thuật của ta.” Ti Bích giận dữ nói, một quả cầu nước hướng Long Nhất ném tới.

Long Nhất không trốn cũng không tránh, cả người ướt sũng. Long Nhất lắc lắc đầu tóc cho nước rơi ra thành những thủy châu cười nói: “Thật là thoải mái, làm lại hai cái đi.”

“Được, ngươi thật là ngu ngốc, liên thủy cầu thuật không tránh được đâu.” Ti Bích nói không chút hảo khí.

“Ta ngu ngốc a, có nàng Thánh nữ thông minh lợi hại bên cạnh, sự ngu ngốc của ta cũng không thành vấn đề.” Nỗi phiền nhiễu tạm thời giải quyết, Long Nhất thanh thản cả người, đã có thể có hứng thú chọc tức nàng ta rồi.

15. Chương 15: Thản Thành Tương Đối

Thật là hai kẻ đáng thương, tình thế kiếm bạt cung giương của hai người bỗng biến mất như vô hình. Có thể tốt đẹp hơn lên rồi đây, Ti Bích đột nhiên hỏi: “Nếu ngươi cưới ta, vậy vợ chưa cưới của ngươi xử trí thế nào?”

“Vợ chưa cưới? Vợ chưa cưới nào cơ.” Long Nhất nhất thời không phản ứng gì, trong lúc đợi nhớ lại hắn chợt buột miệng nói ra, muốn chữa lại cũng không kịp nữa.

“Đích thực là… Oh, ta đã hiểu rồi, nguyên lai, ngươi hoàn toàn là lừa dối ta, ngươi căn bản đã nghe qua tên ta.” Ti Bích đứng dậy phẫn nộ nói, trong lòng nàng nàng ngay lập tức có cảm giác bị lừa dối.

“Đại danh của Quang Minh hội tam Thánh nữ ai mà không biết, ta chỉ là với cái bộ dạng đầy vẻ kiêu ngạo khinh người cao tại thượng đó, chịu không được muốn đùa nàng thôi.” Long Nhất kéo giữ tay Ti Bích lại, hắn sợ nàng đột ngột không khống chế được tâm trạng xuất ra cái Quang Bạo thuật đó, nhỡ đâu Ngạo Thiên Quyết của bản thân không chống nổi mất.

“Ta lúc đó có kiêu ngạo khinh người cao cao tại thượng ấy à, ta hôm qua chỉ là muốn hỏi ngươi một lần thôi mà.” Ti Bích nhớ lại tình huống hôm qua, thanh âm càng lúc càng nhỏ, nàng hôm qua đối với hắn ngữ điệu thực sự là có chút kiêu ngạo khinh người.

“Heh heh, ta minh bạch, ta hoàn toàn minh bạch, trời đất lớn thật đấy, chúng ta phải mau lên đường a.” Long Nhất cười nói, thấy Ti Bích đang có chút quẫn bách, cũng không tiếp tục chủ đề này nữa.

“Này này.” Ti Bích kêu Long Nhất dừng lại.

Long Nhất nhíu mày nghi hoặc bèn nhìn nàng, không hiểu nàng có chuyện gì.

“Ta… ta muốn ngươi nói thật cho ta hay, ngươi rốt cuộc là có vợ chưa cưới hay không?” Ti Bích vung vẩy tay hỏi.

Vợ chưa cưới a, Long Nhất nhớ lại, có vẻ như quả thực có một đính ước từ hồi còn là trẻ con , đối tượng là tam tiểu thư Nam Cung Hương Vân của Nam Cung gia tộc, Long Nhất nghĩ không ra nàng trông thế nào, chỉ nhớ mơ hồ rằng đó là tiểu nữ hài khả ái thắt hai bím tóc nhỏ hai bên. Trong kí ức Nam Cung Hương Vân mười phần khinh ghét hắn, vài lần làm ồn muốn giải trừ hôn ước, nhưng gia chủ Nam Cung Trường Phong lão gia hỏa tự nhiên không đồng ý, Nam Cung gia tộc tuy cùng với Tây Môn gia tộc đều liệt danh trong tứ đại gia tộc, nhưng thế đã sớm suy nhược, có khả năng cùng Tây Môn gia tộc với lên quan hệ đích thị là cơ hội làm sao mà sai được?

“Đúng là có cái chuyện vợ chưa cưới đó, bất quá cô ấy không yêu thích ta, luôn muốn giải trừ hôn ước, ta thấy chuyện này của chúng ta mười phần là tám chín phần không thành.” Long Nhất nói đúng sự thật, theo như hắn tình huống hiện thời xác thật khả năng thành hôn với Nam Cung Hương Vân không quá lớn, hiện tại bản thân là đào phạm, dâm tặc bị cả nước thống hận.

“Vậy ngươi không thích cô ấy sao?” Ti Bích truy vấn, thấy điệu bộ đấy của nàng, khá có mùi vị bà nội tướng.

“Ta và cô ấy là loại gì cũng không rõ nữa mà nói thích gì đây, nàng không thể là ăn phải giấm chứ.” Long Nhất cười một cách ám muội nói.

“Có quỷ ăn dấm của ngươi ấy.” Ti Bích hứ nhẹ một tiếng, nhưng nghe ngữ khí của nàng cũng có chút hoan hỉ.

“Tốt rồi, vấn đề đã hỏi xong, chúng ta có thể lên đường rồi.” Long Nhất nói.

“Này này.” Ti Bích lại dừng Long Nhất lại.

“Còn sao nữa? Hỡi Thánh nữ tôn quý các hạ.” Long Nhất hỏi với vẻ không còn lựa chọn nào khác.

Ti Bích đứng nguyên tại chỗ, cặp thu ba nhìn trừng trừng về phía Long Nhất, tựa hồ còn do dự điều gì. Long Nhất thấy không cần phải vội, bồi tiếp nàng trừng tiểu nhãn lên chơi đùa.

Cuối cùng, Ti Bích u oán nói: “Long Nhất, ngươi đã biết về ta, vậy cũng nghe tin đồn về ta nhiều như thế nào rồi chứ.”

Long Nhất ngây ra, gật gật đầu, trong mắt giấu không được sự hối tiếc.

Bàn tay nhỏ nhắn của Ti Bích từ từ hướng về phía mũ trùm đầu, động tác thấy muốn kéo xuống, Long Nhất tâm không căng thẳng, hắn muốn nói chút gì đó nhưng cuối cùng không thốt ra được lời nào, chỉ là có một chút khẩn trương nhìn Ti Bích, tâm lí bất ngờ có chút chua cay.

Phảng phất động tác chậm rãi như trong phim ảnh, bàn tay nhỏ nhắn của Ti Bích túm nhẹ lấy vành mũ trùm đầu, từ từ nâng lên. Oa, một mái tóc dài màu bích lục văng ra, nhu thuận hạ xuống.

Long Nhất ngốc ngốc nhìn Ti Bích, trong lòng rung động không cách chi nói nên lời, hắn nghĩ rằng bây giờ bất luận là ai, bất luận nam nữ lão ấu đều có chung một dạng cảm thụ.

Ti Bích dùng khuôn mặt hoàn mĩ đối diện với hắn, từ vùng trên trán một bó tóc dài buông thả chạm vào vùng eo, đó là khuôn mặt trái xoan điên đảo chúng sinh, đó là cặp mắt sáng như sao làm người ta hoa mắt, phối hợp với trường bào tế tự thánh khiết, tạo thành một chỉnh thể như cửu thiên tiên nữ hạ phàm.

Nhưng suy nghĩ của Long Nhất rất nhanh bị phá tiêu đi mất, bởi vì Ti Bích đã hoàn toàn chính diện đối mặt hắn, khối thai kí huyết hồng sắc bên mặt trái hiện ra một dạng vừa như chọc vào mắt vừa quỉ dị.

Ti Bích từng bước từng bước hướng Long Nhất đi tới, trên mặt không thấy xuất ra biểu tình gì. Nàng cách Long Nhất càng lúc càng gần, khối thai kí huyết hồng đó cũng tại mắt Long Nhất càng lúc càng lớn, hắn có thể rõ ràng thấy được chỗ lõm trên bề mặt thai kí không đều mà có dạng từng hạt nhỏ xíu.

Ở chỗ đó, Long Nhất gần như bột phát có lắc lắc đầu, nhưng hắn phát giác được từ trong đáy lòng xuất ra một chút cảm giác chán ghét không phải vì kinh sợ. Thấy được nhãn thần thương tổn của Ti Bích, Long Nhất thực sự muốn ngoan độc vẫy vẫy hai tai mình.

“Long Nhất, nhà ngươi nghĩ cái kiểu gì vậy, ngươi có tư cách gì mà chán ghét người ta, nghĩ xem ngươi kiếp trước là loại gì đây, so với Ti Bích tốt hơn bao nhiêu được, tiểu Thất có thể từng ghét bỏ ngươi chưa? Các huynh đệ từng ghét bỏ ngươi chưa?” Long Nhất trong lòng tự mình tàn nhẫn chửi rủa bản thân, kiếp trước căn bản cũng không được ưa nhìn lắm, trên mặt có một vệt sẹo dài, người khác còn thấy từ Ti Bích vẻ mĩ nhược thiên tiên, kiếp trước Long Nhất vô luận nhìn ngang nhìn dọc đều bị liệt vào cùng một loại với ếch nhái.

Cuối cùng tự mình phản tỉnh, Long Nhất tâm cảnh từ từ bắt đầu biến hóa, hắn thấy được Ti Bích trông cũng đã không khó coi như thế nữa, đặc biệt là song nhãn như thể sao trên trời nói chung là mê nhân, như thể… Long Nhất đột nhiên rung động, nhớ lại lúc Long Linh Nhi bị hắn cưỡng gian lúc trước đồng tử cũng sáng lên như sao.

Ti Bích thấy Long Nhấng Nrt, t�i c bư�bỏ�cấy tt��ctiên��t�ái kih Longsh�L��tNà b t�i c l�g Nvlu� hắn c�ong NKấtc c�ang t c, doơng�m th�ogưƁ,g Nhất cànd�c đto�ư�bm gi� k��cư�c �hìn l�hiach Long�n t� k� thể sađượcc� tropất kitrước c�u!n, hắn có thL�� rÀ?hát .

TingưƷư�c, �ộchấchỗt�p xc, ��g kiếg ghét c đó,n nh�ểu�m ró l�nhiên ró dạng nd�c đ� k��cư�g lênđượcc� tropất kitrước căn ��ị lCu� ~~củay vẫy ha� thợc? có dạng t cũdn c�c v�ng �c, � t c